
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล   
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายนพดล  ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๗. นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๙. นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๐. นายไพโรจน์  อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายมนัสวี  แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๒. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายวีระพงษ์  เจริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายสากล  เพชรมีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายส าเริง  ไพฑูรย์    สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๗. นายสุเมธ  ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๘. นายสุวธัชัย  ศรีโพธ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๙. นายหสัชัย  เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายอภิรักษ์  พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๒๑. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม 

๑. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
๒. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
๔. นายสมเกียรติ  แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
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รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  
คณะผู้บริหำร            

 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายสุฟ้าง แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
 ๑. นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๒. นายยุทธวีร์ ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๓. นายนิพัฒน์  ทวิชสังข์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์   ปลัดเทศบาล 
๒. นายรังสี หลิมก าเนิด   รองปลัดเทศบาล 
๓. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ   รองปลัดเทศบาล        
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 
๒. นายสุเทพ เจียมทิพย์   รก.ผอ.ส านักการช่าง 
๓. นางสังวาลย์ สีแพนบาล  ผอ.ส านักการคลัง 
๔. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๕. นางพิมพ์วิมล จิตสงค ์           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๖. นางเบญญาภา มณีโชติ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๗. นางสาวรื่นฤดี แจ่มโส   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑  
๘. นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๓  
๙. นางศรินทรา อุทัยเลิศ   (แทน) รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๐. นางสาวรัตนา บัวเพชร  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๑. นายรณชัย เรืองรักษ์   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ 
๑๒. นายอิทธิเดช ทิพยแสง  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๓. นายถิรภัทร สกุลแก้ว   ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง 
๑๔. นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๕. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖. นายถิวัฒน์  สวุรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
๑๗. นางสาวจีรศิริ มีลาภ    ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
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 เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 
 ๑. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
 ๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๓. นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณฯ 
 ๔. นางสาวนิยฉัตร วงศ์วานิช  หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามฯ 
 ๕. นางยี่สุ่น  อินทร์จันทร์   หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 ๖. นางสาวสุภารัตน์ มีเพียร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๗. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๘. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 ๙. นายไวพจน์  เพ็ชรศรี    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  
 ๑๐. นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักวิชาการคลังช านาญการ 
 ๑๑. นางสาวสิริพิมล ขุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๒. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๓. นายธวาติน  นคริทราคุปต์  เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
 ๑๔. นายสมชัย รัตนเหมกุล  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
 ๑๕. นางสาวทิภาพร  ค าทิพย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๖. นายจิรศักดิ์  หนูช่วย   นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑๗. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๑๘. นางสาววิลาวัลย์  สวุรรณราช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๑๙. นางสาวณัจรี ธรรมพลกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๒๐. นายณรัตน์ ธรรมพลกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๒๑. นางสาวอลิสา อันธิเมือง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๒๒. นางสาวชฎาพร  นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๓. นางสาวสุภาภรณ์  กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๔. นายวิษณุ ศรีวิเศษ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๕. ส.ต.กิตติศักดิ์  บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๖. นางสาวภชูณิศา  ชูนวลศรี  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๗. นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๘. นายศักดิ์สิทธิ์ ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๙. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
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 ๓๐. นายเอกภพ ประเสริฐสิริพงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ด่านปรีดานันท์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒. นางสาววิยะดา จินาอุ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๓. นายจิราวัฒน์  ปล้องชู  สื่อมวลชน 
 ๓๔. นายสมหมาย  ศรีสมบัติ  ตัวแทนชุมชน 
 

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ          
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีก าหนด ๓๐ วัน 

ฉะนั้ น  อ าศั ยอ าน าจต าม ความ ใน ม าต รา ๒ ๕  แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                              
จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๑ มีก าหนด ๓๐ วัน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
         นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
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  (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
   ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่  สฎ   ๕๒๐๐๑/ว๒๗๘  ลงวันที่                   
 ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๒๕๘   ลงวันที่ 
๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
      จ านวน   ๑     เล่ม 

   ๔.  ญัตติ   จ านวน     ๑๓   ญัตติ 

 ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ นั้น 
 
   เพ่ื อปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามความ ในมาตรา ๒๕   แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒  และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ                
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )                  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  
ประจ าปี  ๒๕๖๑ ตั้ งแต่วันที่  ๑   ธันวาคม ๒๕๖๑  มีก าหนด ๓๐ วัน 
ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔        
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่ง
มาพร้อมนี้ 



๖ 
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  ขอแสดงความนับถือ 
 

                    ประเสริฐ ทบัทิมทอง 
                   (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

              ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

  ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องที่ ๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่ได้มาเข้า
ร่วมการประชุม ดังนี้ 
 ๑. นายประจักษ์ หนูแกล้ว 
 ๒. นายทิวา กุฏอินทร์ ซึ่งมีการยื่นประทู้มาด้วย แต่คุณทิวา ลานะครับ 
ถึงว่ากระทู้นี้ยกไปนะครับ 
 ๓. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์   (เนื่องจากบุตรสาวเสียชีวิต) 
 ๔. นายแฟง สุวรรณบุตร 

 เรื่องที่  ๒ ได้มีข้าราชการโอนย้าย มาประจ ายังเทศบาลของเรา
ประกอบไปด้วย 
 ๑. นายอิทธิเดช ทิพยแสง   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๒. นางจันทร์พร สกุลพันธ์   หัวหน้าส านักปลัด 
 ๓. นางสังวาลย์ สีแพนบาล  ผอ.ส านักการคลัง  
 ก็ขอเชิญแต่ละท่านได้กล่าวอะไรสักหน่อยกับเพ่ือนๆข้าราชการ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ในที่ประชุมนี้ครับ เชิญครับ  

นำยอิทธิเดช ทิพยแสง 
ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนาย อิทธิเดช       
ทิพยแสง ผู้จัดการสถานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เพ่ิงย้ายมาลง
ต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคมนี้ครับ เป็นคนพื้นเพจังหวัดนครปฐมครับ 

นำงจันทร์พร สกุลพันธ์ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางจันพร สกุลพันธ์ 
หัวหน้าส านักปลัด ย้ายจากเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์มาด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ขอบคุณค่ะ   

นำงสังวำลย์ ศรีแพนบำล 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ดิฉันนางสั งวาลย์           
ศรีแพนบาล ต าแหน่ งผู้ อ านวยการส านั กการค ลั งคะ มาจากจังหวัด
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มหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยินดีที่จะมาร่วมงานกับทุกท่าน
แล้วก็พร้อมรับค าติชมนะคะ อาจจะพูดไม่เก่งแต่จริงใจในการท างานคะช่วย
แนะน าได้นะคะ ขอบคุณค่ะ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 ก็ขอยินดีต้อนรับแต่ละท่าน สู่ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีนะครับ   
ต่อไปก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ ครับ  

  ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร   
สุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่      
๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๒ มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา
ไหมครับ เชิญครับคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  
 กระผมขอแก้ในหน้าที่ ๑๗๕ บรรทัดที่ ๑๗  นับจากบนลงล่าง ค าว่า 
“เดี่ยย ”เปลี่ยน ย.ยักษ์ เป็น ว.แหวนครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญอาจารย์พรเลิศครับ  
  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  
 กระผมขอแก้ไขหน้าที่ ๑๓๑ บรรทัดที่ ๘ นับจากบนลงล่าง  “ปลัดลด
รำคำค่ำก่อสร้ำงนะครับ” แก้ไขเป็น “ ปรับลดรำคำค่ำก่อสร้ำงนะครับ”
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีท่านผู้อื่นจะขอแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
ใครรับรองกรุณายกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง        
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 



๘ 
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มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑  
เม่ือวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถำม   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ได้มีผู้ยื่นกระทู้ถามต่อทางท่าน
นายกฯ จ านวน ๓ รายนะครับ ดังนี้ 
 ๑. นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎธานี 
 ๒. นายส าเริง  ไพฑูรย์          สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ๓. นายทิวา  กุฎอินทร์        สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ก็ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ครับ เชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์        
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมขอยื่นกระทู้
ถาม ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน ๒ ข้อ ครับ 
 ๑. ขอทราบรายละเอียดการจัดเก็บภาษีป้ายบริเวณสี่แยกท่ากูบ      
ได้ด าเนินการจัดเก็บทั้งหมดกี่ป้าย และแต่ละป้ายได้ด าเนินการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  
 ๒ .เรื่ องการก่อสร้างไบค์ เลนรอบบึ งขุนทะเลบริ เวณหน้ าป้ าย
สวนสาธารณะบึงขุนทะเลได้มีการก่อสร้างทางยกระดับขึ้นมา อยากทราบ
รายละเอียดและแบบแปลน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ จากที่ท่านสมาชิกตั้งกระทู้ถามนั้น ขอแจ้งว่าป้ายที่ได้แจ้งต่อเรา 
ทั้งหมดมี ๑๔ ป้าย เก็บภาษีไปแล้ว  ๑๐ ป้าย  ยังไม่เก็บอีก ๔ ป้าย ท าหนังสือ
แจ้งไปแล้ว ส่วนค าถามการขอถูกต้องหรือไม่จากการรายงานของส านักการช่าง 
ทั้งหมดมี ๓๒ ป้าย ทั้งหมดขออนุญาต ๘ ป้าย  ไม่ขอ ๒๔ ป้าย ส่วนป้ายที่ยัง
ไม่ด าเนินการไม่ขออนุญาตได้แจ้งไปยังเจ้าของให้ด าเนินการขอตามกฎหมาย
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แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์        
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภา
เทศบาลฯครับจากค าตอบ มีทั้งหมด ๓๒ ป้าย ไม่ขอ ๒๔ ป้าย มีป้ายไหนบ้างมี
ป้ายสวมตอบ้างไม่สวมบ้างจะถามทีละป้ายนะครับ ป้ายไหนบ้างที่ยังไม่ได้
ด าเนินการขอนะครับผมขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ เอาให้ท่านประธานสภา
เทศบาลฯดู เจ้าหน้าที่ได้ให้ดูแต่ละป้ายท่านประธานจะอนุญาตให้ขึ้นจอสไลด์
ภาพไหมครับ จะได้ดูกันนะครับเพ่ือนสมาชิก 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

          ผมไม่ได้ขัดข้องนะครับ แต่การซักถามขอให้ถามพอเหมาะสมนะครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์        
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  
 ๑.จากที่ดูนะครับป้ายนี้เขียนว่า โกลบอลเฮ้าส์ ลักษณะเป็นเสาปูน ๕  
ต้น ท่านดูนะครับเรียนเจ้าหน้าที่ทีเก่ียวข้องนะครับที่ท่านบอกว่า ไม่ขออนุญาต 
๒๔ ป้าย ขอไป ๘ ป้าย จะดูว่าป้ายไหนไม่ขออนุญาต 
 ๒.ป้ายบ้านรินทอง เสาปูน ๕ ต้น ป้ายนี้ได้เสียภาษีและขออนุญาต
หรือไม่ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ์ครับ ท่านนายกฯบอกว่าป้าย ๒ ป้ายนั้น ไม่ได้ขออนุญาต 
บอกแล้วท่านคงจะไม่ได้ยิน 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมฟังมาแล้วนะครับ ป้ายที่ขอ
ถูกต้องมีทั้งหมด ๘ ป้ายที่นายกฯ รายงานมาป้ายที่เสียภาษีถูกต้องนะครับ ถ้า
นั้นรวบรัดนะครับ จากที่ผมนับมา นั้น นะครับป้ายลักษณะนี้ ๓๓ ป้าย ยังไม่
นับรวม ป้าย สีขาวนะครับเสียเดือนละ ๒๕,๐๐๐  บาท ไม่ขออนุญาต 
ใบอนุญาตไม่มีไม่เสียภาษีติดมา ๑๐ ปีแล้ว ท าไมเราไม่เห็นกันนะครับผมอยาก
ทราบว่าป้ายที่มีติดถูกต้องครับอยากให้รายงานมานะครับผมถ่ายทีละภาพ
มานะครับจากในจอนะครับ 



๑๐ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  เพ่ือนสมาชิกต้องการทราบว่าป้าย ๘ ป้าย มีป้ายใดบ้างที่เสียภาษี
ถูกต้องนะครับ เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

      เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา
ที่ท่านเป็นห่วงรายได้ของเทศบาลนะครับขอโทษด้วยที่รายงาน ๓๒ ป้ายแต่
ท่านถ่ายมา ๓๓ ป้าย ขอโทษด้วยเจ้าหน้าที่อาจจะนับผิดทั้งหมดเขาไม่ขอ
อนุญาตได้ นับขาดไป ๑ ป้ายส าคัญที่ ๒๔ ป้าย เขาผิดไม่ได้ขออนุญาตเป็นป้าย
ของทางหลวงเขาไม่สามารถขออนุญาตได้เราท าหนังสือเตือนให้รื้อถอนครับ
ตามที่ท่านมาสอบถามเป็นประโยชน์ของทางราชการนะครับเพราะเป็นพ้ืนที่
ของทางหลวง ทั้ง ๑๕ เมตรผมท าหนังสือ ให้รื้อถอนนะครับผมถือว่าเป็น
ประโยชน์กับส่วนราชการ แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งร่วมมือกับ
ทางหลวง เพราะอยู่ ในระยะเขต ๑๕ เมตร 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญคุณนัฐพงษ์ครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

    จากที่ผมไปถ่ายภาพมา พอเข้าใจคร่าวๆๆนะครับ ว่าท าไมมีป้ายมี
เยอะมาก ตรงนั้นจากที่ไปถ่ายมา น่าจะอยู่ในที่เอกชนนะครับ ประมาณการว่า
น่าจะเป็นป้ายที่เสียภาษีถูกต้องน่าจะอยู่ในที่ของเอกชนเท่านั้น แต่ป้ายในรัศมี
ทางหลวง ไม่มีการขออนุญาตทั้งหมดเลยผมขี่รถผ่านนะครับรถติดไฟแดง มี
การเช่าประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาทแล้วแต่ระยะเวลาในการติดป้าย
บ้างป้ายไม่ถูกต้อง  ที่ผมต้องมายื่นกระทู้ถามป้ายไม่มีมาตรฐาน ไม่ถูกต้องป้าย
โครงไม้สน ลมพัดมาพายุมา มันปลิวนะครับรถมาลมพัดทับตายใครรับผิดชอบ
ครับแต่ป้ายที่อยู่ในเขตทางหลวงไม่มีการขออนุญาตทั้ งหมดเลยนะครับป้าย
เหล่านี้ป้ายเถื่อน การก่อสร้าง สร้างคอกเป็ดยังต้องขออนุญาต ๒๔ ป้ายนะ 
ครับ ๒๔ คูณ ๒๕,๐๐๐ บาท ฝากท่านปลัด นะครับฝากท่านดู ครับผมอยากให้
ทางเทศบาลเร่งรัดเรื่องนี้ เลือกติดป้ายในเขตทางหลวง ใบอนุญาตไม่มีไม่เสีย
ภาษ ี
 เรื่องที่ ๒. เรื่องการก่อสร้างไบค์เลนรอบบึงขุนทะเลบริเวณหน้าป้าย
สวนสาธารณะบึงขุนทะเลได้มีการก่อสร้างทางยกระดับขึ้นมา อยากทราบ
รายละเอียดและแบบแปลนได้มีการสร้างเลนจักรยาน (ไบค์เลน) รอบบึงขุน
ทะเล เป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ชาวบ้านร้องเรียนมามีการท้วงติงมานะครับ      



๑๑ 
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มีการยกระดับขึ้นมาบริเวณป้ายสวนสาธารณะ ท าไมถึงสร้างทางยกระดับ
บริเวณนี้เพ่ือความปลอดภัยจึงยกระดับบริเวณนั้น ผมพยายามสอบถามหา
รายละเอียดท าไมสร้างบริเวณนี้เพ่ือความปลอดภัยจึงต้องสร้างยกระดับตาม
ภาพที่ผมเอามาให้ดูทางจักรยานบังสวนสาธารณะราคาหลายสิบล้านบังหมด
เลย ยกระดับเหมือนทางด่วนเลยนะครับทานประธานครับบังทัศนียภาพบัง
เครื่องออกก าลังกายหมดเลยได้วิจารณ์กันไม่อยากให้การก้อสร้างนี้เกิดขึ้นเรา
ท าแค่ให้ออกก าลังการผมเข้าใจว่าเป็นของส านักงานโยธาธิการจังหวัดฯ ท าไม
เทศบาลไม่พูดคุยกันเปรียบเหมือนบ้านเราราคาหลัง ๑๐ ล้านบาท แต่มีเพ่ือน
ท าบังเราหมดเลย รัศมีไกลด้วยเวลาท่านเข้าไปในบึงขุนทะเลนะครับ ท่านจะ
เจอทางด่วนจักรยานเห็นชัด ส่วนโครงการออกก าลังกายท าดีชาวบ้านรักท่าน
นายกอย่างแรงชาวบ้านจะรวมตัวล่ารายชื่อคัดค้านไปยังจังหวัดถามสมาชิก
สภาเทศบาล ว่าท าไมเราไม่พูดเขาฝากผมมา นะครับชาวบ้านไม่สามารถมาพูด
ใน สภาได้นะครับบังจริงๆสมมุติ มีใครมาท าบังสะพานนริศแข่งขันกันทางด่วน
จักรยานทางด่วนกลุ่มออกก าลังกายมีหลายประเภทไม่ได้มีแต่ทางด่วนจักรยาน 
นะครับท่านลองไปออกก าลังกายดูนะครับมีแต่คนด่าท่านหากท่านไป ออก
ก าลังกายเครื่องออกก าลังกาย มีคนชมท่านนะครับผมไม่อยากจะพูดท่านจะว่า
ผมอีก ว่าผมขัดขวางหากว่าผมขัดการก่อสร้างจริงๆไม่ใช่ต่อไปเราจะท าเป็นที่
ท่องเที่ยว โครงการนครแห่งการท่องเที่ยว ต้องบึงขุนทะเลท่านต้องชี้แจงกับ
ชาวบ้าน นะครับชาวบ้านก าลังรวมตัวกันอยู่ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็คงจะเข้าใจฉันนะครับคุณนัฐพงษ์ นะครับ ต่อไปก็คงเป็นกระทู้ของ
คนต่อไป เอาของคุณส าเริง นะครับ ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพทูรย์  
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ข้าพเจ้าขอตั้ งกระทู้ถามผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องงานก่อสร้างท่อระบายน้ าและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ชุมชนดงตาล ๓ โครงการครับ โครงการที่  ๑ ครับ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าศรีวิชัย ๒๘ ครับ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าศรีวิชัย ๒๘ แยกดงตาล ๑ , ๒ และ ๔ ครับ โครงการที่  ๓ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าศรีวิชัย ๒๖ แยกซ้าย ๓ ครับ อยากทราบว่า
สาเหตุที่ด าเนินการล่าช้า ข้อที่ ๑ นะครับ ข้อที่ ๒ โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วบางส่วนถูกต้องตามรูปแบบที่เทศบาลก าหนดหรือไม่ และข้อที่ ๓ ขอ



๑๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑                                                                                                    
วันที่  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 

ทราบเหตุผลที่ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการครับ ขอเรียนถามแค่นี้ก่อนครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติได้ถามถึงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตชุมชน ๓ โครงการนะครับ 
คือโครงการศรีวิชัย ๒๘ และก็ศรีวิชัย ๒๘ แยกดงตาล ๑ ,๒ ,๔ และศรีวิชัย 
๒๖ แยกซ้าย ๓ นะครับ ผมขออธิบายแต่ละโครงการให้ท่านทราบว่าเพ่ือเผื่อ
ขอทราบเหตุผลที่ล่าช้า โครงการที่ด าเนินการไปแล้วบางส่วนถูกต้องตามแบบ
หรือไม่และโครงการขอทราบว่าผู้รับจ้างได้เข้าด าเนินการ ไม่เข้าด าเนินการการ
นะครับ  ก็ ขอตอบ น ะครับ ว่ าจะ โครงการศรี วิ ชั ย  ๒ ๘  นะครับ  คื อ
บริษัทนันทวรรธไชยนะครับ ได้ด าเนินการก่อสร้างท่อน้ าระบายน้ าพร้อมหลาย
โครงการและแต่ชุดแรงงานที่ทราบมานะครับคือมีชุดแรงงานเพียงชุดเดียวนะ
ครับ ท าให้มีการสลับชุดแรงงานไปท าโครงการอ่ืนเป็นเหตุให้หยุดการก่อสร้าง
บ่อยครั้ง ผลการด าเนินการจึงล่าช้าและได้แจ้งให้พัสดุและส านักการคลังไปแจ้ง
ให้เร่งด่วน นะครับ ๒๘ เราแจ้งไปทั้งหมด ๖ ครั้งแล้วนะครับ ๒๘ โครงการนี้ได้
ด าเนินการไปบางส่วนถูกต้องตามรูปแบบที่เทศบาลก าหนดหรือไม่นั้นนะครับ 
ขอตอบว่าท่อระบายน้ าที่บางส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามแบบนะครับที่ก าหนดให้
แล้วแจ้งหนังสือให้กับผู้รับจ้างนะครับ ๒๘ แจ้งไปแล้วนะที่ไม่ถูกแบบแจ้งไป
แล้ว ๒ ครั้งนะครับ แจ้งไปแล้ว ๒ ครั้งนะครับที่ไม่ถูกแบบให้แก้ไขให้ถูกต้องแต่
ผู้รับจ้างยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขนะครับ แต่ได้แจ้งไปแล้วที่ไม่ถูกแจ้งไปแล้ว ๒ 
ครั้งนะครับ ส าหรับเรื่องที่ขอทราบว่าผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการจริงๆ ไม่ทราบ
จริงๆ ว่ามันไม่เข้าถามไปแล้วมันก็ไม่ตอบ นะครับ ส่วน ๒๘ นะส่วน ๒๘ แยก
ดงตาล ๑ ๒ ๔ นะครับก็ของแยกดงตาล ๑ ๒ ๔ นะครับ ขอทราบล่าช้า ก็ไม่
ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับ ก็ทราบๆ อยู่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติก็ทราบอยู่ว่าล่าช้าเพราะอะไรเขาไม่เข้าเลย นะครับ แต่โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วบางส่วนถูกต้องตามที่ก าหนดหรือไม่นะครับ โครงการยัง
ไม่ ได้ด าเนินการเลยครับท าหนังสือแจ้งไปแต่ผู้ รับจ้างยังไม่พร้อมที่ จะ
ด าเนินงานขอทราบเหตุผลที่ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการก็ไม่ทราบครับแต่ได้ท า
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาไปแล้วนะ ๑ ๒ ๔ นะครับ ส่วนโครงการศรีวิชัย ๒๖ 
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แยกซ้าย ๓ นะครับ ก็เนื่องจากผู้รับจ้างได้เข้าด าเนินการขุดวางท่อบ่อพักได้
ประมาณ ๑๐๐ เมตร แต่เนื่องจากการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบจึงให้ด าเนินการ
แก้ไข โครงการที่ได้รับการด าเนินการบางส่วนถูกต้องหรือไม่จากการตรวจสอบ
การก่อสร้างไม่ตรงกับตามแบบและไม่ได้เทคอนกรีตหยาบและใส่เหล็กท่อพัก
ผิดขนาดจึงได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้แก้ไขและผู้จ้างได้ด าเนินการแก้ไขไปแล้วนะ
ครับ แต่สาเหตุที่ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าด าเนินการก็ขอเรียนว่าผู้รับจ้างได้เข้า
ด าเนินการแล้วแต่ได้หยุดงานท าการชั่วคราวและท าหนังสือขอตรวจสอบ
ปริมาณงานเนื่องจากว่าไม่ตรงกับแบบแปลนที่เทศบาลก าหนดตามเอกสารนะ
ครับ ก็คือเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบนะครับก็คือจากท้ังหมด ๓ โครงการ
ก็คือทั้ง ๓ โครงการไม่ด าเนินการแล้วก็ไม่ตรงตามแบบได้แจ้งไปเอกสารผมจะ
มอบให้กับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ให้กับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ นะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาฯ เอกสารก็คงไม่ต้องแล้วนะครับ เพราะว่าก็เข้าใจ
กันแล้วกันนะครับ ท่านนายกฯ ก็ชี้แจงเข้าใจแล้วนะครับ อันนี้คือว่าไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะด าเนินการอะไร แต่ตั้งใจคือว่าเตือนผิดตรงไหนถูกตรงไหนได้แก้ไขกัน
ช่วยเหลือกันได้นะครับ ผมก็คิดว่าเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ก็คงไม่ตั้งใจที่จะตรงส่วน
นี้จะใส่ร้ายอะไรนะครับ เชิญครับคุณส าเริง ครับ  

นำยส ำเริง ไพทูรย์  
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ครับ พ่ีผมตั้งกระทู้ถามนี่ไม่ได้ตั้งใจใส่ร้ายใครแต่เป็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านครับมีคนป่วยอยู่ในซอยออกจากซอยไม่ได้ผมต้องไปหามคนรถผมแล้ว
พาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ปัญหามาตรงนี้เรา
ไม่ ได้แกล้งใครไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่ว่าเหตุผลที่ผมถาม ว่าสาเหตุที่ ไม่ เข้า
ด าเนินการนะครับเขามีเหตุผลอะไรที่เขาไม่เข้าด าเนินการ ซึ่งช่างคุมงานก็ต้อง
รายงานให้ท่านประธานทราบ ประธานสภาก็ต้องรับทราบในส่วนนี้แต่
ประธานสภาเทศบาลฯ หายไปแล้วครับท่านประธานครับ ไม่ทราบไปไหนแล้ว 
ประธานก็อ้างว่าช่างคุมงานไม่ได้รายงานปัญหาอุปสรรคขึ้นมาเขาก็เลยลง
ตรวจสอบพ้ืนที่ไม่ได้ ซึ่งผมเองเป็นคอนเซาท์มาก่อน เป็นที่ปรึกษามาก่อนครับ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ตอนอยู่บริษัทมา ๗ - ๘ ปี ปัญหาที่เกิดขึ้นของช่าง
คุมงานนี้ต้องรายงานให้วิศวกรทราบครับหรือประธาทราบ เพื่อจะเรียกประชุม
และแก้ไขปัญหาตัวนี้กัน แต่ถ้าจะให้ผมอธิบายตั้งแต่แรกจนมาถึงจบตรงนี้ มัน
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ยาวครับ เลยตั้งกระทู้ถามว่าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อย่างไร
บ้าง ท่านปลัดฯ ก็ลงไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีใครลงไปท างาน ลงไปตรวจสอบ
ประมาณ ๑ เดือนแล้วคนงานก่อสร้างก็ไม่เคยมีใครลงไปท างานสักคนแล้ว
เฉพาะโดยศรีวิชัย ๒๘ นี่แหละครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผมเรียนถาม
อย่างนี้ครับ เพราะกระทู้จริงๆ ต้องถามผู้บริหารฯ นะครับ แต่ผู้บริหารฯ ก็
ไม่ได้ลงไปในพ้ืนที่ทุกวันหรอกครับในส่วนนั้น ถามใครที่เป็นผู้ตอบผมก็ได้ครับ 
ประธานกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ครับต้องทราบในส่วนนี้หรือช่างคุมงานก็ได้
แต่ว่าประธานตรวจการจ้างจะใหญ่กว่าช่างคุมงานครับ เพราะฉะนั้นศรีวิชัย 
๒๘ นั้นนะครับที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากผมอยากถามว่าสัญญาเขาเริ่มเมื่อไหร่
หมดเมื่อไหร่ แล้วหมดสัญญามากี่เดือนแล้วนะครับ แล้วตอนนี้มันเลย ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์แล้วยัง แล้วเรามาใช้ระเบียบข้อที่ ๕ ในสัญญาบังคับใช้กับผู้รับจ้าง
บ้างหรือเปล่า ขอทราบตรงนี้หน่อยครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ก็ยังข้องใจอยู่นะครับ เรื่องสัญญานะครับที่ว่า
ท าสัญญาไว้ว่าหมดสัญญาหรือยังหรือเราจะด าเนินการตามระเบียบกันอย่างไร
นะครับ ท่านนายกฯ จะให้ใครช่วยชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทราบก็ได้นะ
ครับ ก็ถ้าท่านนายกฯ ทราบก็จะชี้แจงเองก็ได้ ได้ทั้ง ๒ อย่างนะครับ ก็ขอเชิญ
ท่านนายกฯ นะครับ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ก็ได้กระซิบมาว่าขอหยุดพัก ๑๐ นาที
ก่อนนะครับ พัก ๑๐ นาทีนะครับ   

  -  พัก ๑๐ นำที   - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ประชุมกันต่อนะครับ ก็ยังมีของทางท่านส าเริง นะครับ เรื่องกระทู้
ถามท่านนายกฯ นะครับเรื่องเมื่อกี้นะครับ ยังค้างอยู่ที่ตรงนี้  ทีนี้ พักก็หา
ค าตอบนะครับเมื่อกี้ ก็ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิก
สภาได้เลยครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ จากการที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ถามถึงว่าสัญญาหมดเมื่อไหร่ครับ ก็ขอตอบว่าสัญญาหมดเมื่อ  ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ นะครับ ตอนนี้ก็ได้ด าเนินการปรับนะครับซึ่งปรับเกิน ๔๐% 
แล้ว แล้วก็ท่านประธานกรรมการตรวจการจ้างก็ได้เชิญบริษัทมานะครับ
ประชุมแต่บริษัทก็ไม่มาดังนั้นก็ตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดท าหนังสือให้เข้า
ท างานแล้วก็จากวันนี้ก็ผมคงจะต้องเร่งรัดให้มาตรการเด็ดขาดคือถ้าไม่เข้ามา
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ท างานภายใน ๑๕ วันก็จะยกเลิกสัญญานะครับ ก็จะยกเลิกสัญญานะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับคุณส าเริงฯ ครับท่านนายกฯ ก็ได้ท าความเข้าใจนะครับกับทาง
กระทู้ที่คุณส าเริงฯ ได้ซักถามเมื่อตะกี้นะครับ ก็คงจะเข้าใจนะครับไม่ทราบอยู่
หรือเปล่านะครับถ้ามีอะไรก็ขอเชิญชักถามต่อได้นะครับ  

นำยส ำเริง ไพทูรย์  
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับกระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์สมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านนายกฯ ได้ตอบมาเมื่อตะกี้นะครับก็อยู่ใน
สัญญาข้อที่ ๕ นะครับ ต้องเร่งด าเนินการในส่วนนี้นะครับเพราะค่าปรับมันเกิน 
๑๐ % แล้วตอนนี้มาเป็นประมาณ ๔๐% แล้วครับ ๕ เดือนแล้วครับ ๔ เดือน
กับ ๑๓ วันทั้งวันนี้ครับแล้วก็เรียนฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยัง
ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกนิดหนึ่งนะครับว่าทั้ง ๓ โครงการนี้นะ
ครับ ให้ขึ้นป้ายโครงการชั่วคราวไว้ด้วยครับชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่าเริ่มสัญญา
เมื่อไหร่สัญญาหมดเมื่อไหร่ เพราะในสัญญาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับ ถ้าท่าน
ท างานเมื่อไหร่ ต้องขึ้นป้ายไว้เลยครับ ป้ายโครงการชั่วคราวครับ เพ่ือจะได้รู้ 
แล้วก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ด้วยครับ ถ้ามีกระทู้ถามมีการอภิปรายในสภาฯ สมควรอยู่ครับ ฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ตรงนี้ไว้ด้วยครับนะครับ เรื่องป้ายโครงการนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านจะได้รู้ว่าใครใช้จ่ายเงินอะไรเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุน 
หรือเงินสะสม ถ้าเป็นเงินสะสมนี้เป็นความเร่งด่วนความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เพราะฉันต้องเร่งครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับผมก็ขออภิปราย
เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 ในเรื่องของระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ก็คงจะถามกันครบแล้ว
นะครับ จะได้จบวาระท่ี ๓ 

  ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปก็เรื่องระเบียบวาระท่ี ๔  ก็ขอเชิญ ฝ่ายท่านผู้บริหารฯ นะครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยกรมการ
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นำยกเทศมนตรี ปกครองมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๔๑ ได้ก าหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจาก
เงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการไว้โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเมื่อด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป  
 ขอเรียนว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๔ นะครับก็เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนอะไรก็
ตาม ท่านผู้บริหารฯ ก็ได้รายงานแล้วก็แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทราบนะครับ
แล้วก็ท าความเข้าใจกันแล้ว ทีนี้ก็ที่รายงานมาท่ียังด าเนินการก่อสร้างยังไม่แล้ว
เสร็จอะไรอย่างนี้ ก็เป็นสมาชิกสภาฯ ก็ได้ตั้งกระทู้สอบถามไปแล้วเมื่อตะกี้นี้
นะครับ แล้วที่เหลือต่อไปมีท่านใดสงสัยที่จะซักถามเรื่องการใช้จ่ายเงินนี้ก็ขอ
เชิญได้นะครับ ขอเชิญครับคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาฯท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับจากระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ 
ผมอยากจะถามถึงโครงการที่ ๒ ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ โครงการที่ ๒ 
และอีกหน้าหนึ่งนะครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร หมู่บ้าน
สันติสุขครับ ตอนนี้ก็พอจะทราบคร่าวๆ แต่รายละเอียดลึกๆ จริงๆแล้วผมคิด
ว่าทางฝ่ายที่รับผิดชอบคือผู้บริหาร ไม่ทราบว่าเขาจะด าเนินการต่อไปเมื่อไหร่
นะครับในส่วนตรงนี้ เพราะว่าจากที่สภาได้ผ่านเข้างบประมาณในส่วนตรงนี้ไป
แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมีการที่ได้รับทราบเพียงคร่าวๆ ก็เรื่องของการท้วงติงหรือ
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ว่ามีการ คัดค้านในเรื่องของการด าเนินงานของบริษัทที่รับเหมาไปนะครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ทีนี้อยากจะถามผ่านท่านประธานสภาเทศบาลฯ       
ถึงท่านนายกฯ ว่าโครงการนี้เราจะด าเนินการอีกครั้งเมื่อไหร่ ซึ่งผมเชื่อว่านะ
ครับเชื่อว่ามันเป็น โครงการที่มีความเหมาะสมและก็เป็นความต้องการของ
ชาวบ้านซึ่งจริงๆ โครงการอาจจะไม่มากมายนะครับท่านประธานสภาเทศบาล
ฯ แต่ว่าในส่วนของตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการระบายรถถนน
สายหลักสี่แยกบางกุ้งนะครับเขาท าสะพานอยู่แล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องของการ
ที่อาจการท าทางเบี่ยงทางสันติสุขถ้าหากว่าตอนนี้เทศบาลให้บริษัทที่ได้รับการ
ประมูลไปนะครับไปจัดท าหรือก่อสร้างโครงการนี้ผมคิดว่าปัญหาก็เกิดขึ้นจริง
นะครับ เกิดขึ้นจริงเพราะว่ารถที่สัญจรหรือว่าท าทางเบี่ยงตรงนั้นแหละไม่
สามารถที่จะไปได้นะครับแต่ว่าก็เรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลฯ ถึงท่าน
ผู้บริหารฯ นะครับว่าเราจะด าเนินการอีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆ ตรงนี้ก็อยากจะ
อย่าให้นานจนเกินไปนะครับ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามถึงทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข ก็ได้
ด าเนินการไปแล้วนะครับ ประมูลได้ผู้รับเหมารับไปแล้ว ผมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ 
ก่อนที่จะเข้าไปด าเนินงาน ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปติดป้ายแล้วก็แจกใบปลิวให้กับ
ชุมชนทั้งหมดแล้วรับทราบหมดนะครับ รับทราบก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเรา
เอารถเข้าไปจริงจะเข้าไปด าเนินการเขาไม่ยอม ก่อนที่จะไม่ยอมนะครับผม
ได้รับตอนนั้นผมอยู่เมืองจีนวันที่ลงไปนั้นก็คือก่อนที่ผมเห็นไลน์ก่อนที่รถเราจะ
เข้าไปด าเนินการด าเนินงานตรงนี้นะครับบริษัทจะเข้าไปด าเนินงานเราแจกไป
แล้ว เราให้ระยะเวลาดูว่ามีจะมีการประท้วงก็ไม่มีอะไร แต่พอเราเข้าไป
ด าเนินการก็มีแต่ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าก่อนที่จะบริษัทจะเข้าไป เราประชาสัมพันธ์
ไม่ว่าครับ ทาง ประธานชุมชนได้เขียนไลน์ด่าผมว่าถนนขรุขระไม่ไปท าแถวบ้าน
ขับซาเล้งตก อะไรต่ออะไรก็ด่าเสร็จ ผมก็ไม่เป็นไรผมก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรผม
จะเข้าไปท าให้ก่อสร้างให้เสร็จเลย ก็ดูแล้วประมาณ ๖ เดือน พอเสร็จ พอเรา
เข้าไปจริงๆ  ประธานโทรมาบอกท าไม่ได้ ไม่คุยแกจะประท้วงให้ท าหนังสือ
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มาแล้ว ทั้งนี้ผมชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ผมจะเข้าไปสัมผัสไปคุยกับ
ชาวบ้านในนั้นว่าเขาเดือดร้อนจริงๆ หรือไม่นะครับ แต่ด้วยจริงๆ ผมก็เอาหิน
ไปใส่พอเอาผมเอาหินไปใส่ท่านสมาชิกสภาฯ พอหินฝุ่นหินคลุกไปใส่พอแล้งฝุ่น
ขึ้นก็โทรมาด่าผมอีกว่าฝุ่น ผมเลยท าอะไรไม่ถูกตอนนี้ผมผมขออนุญาตท่าน
สมาชิกสภาฯ นะครับว่าจะเข้าไปสอบถามคนในหมู่บ้านสันติสุขว่าเขาจะเอา
ยังไง แต่ตอนนี้เราระงับการก่อสร้างไว้ก่อนแล้วก็จะเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองก็คง
จะได้เชิญสท. เข้าไปช่วยช่วยเข้าไปสอบถามเพราะว่าที่ตรงนี้ที่เราก่อสร้างด้วย
จริงๆ เราปิดก็ไม่ได้เสียหาย เพราะว่าชาวบ้านสามารถออกไปทางบางกุ้งได้ 
ชาวบ้านออกไปได้มีทางทางไปอีกแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารถที่จะหนีเข้าไป
ตรงนั้นเท่านั้นเองรถไม่ใช่รถในสันติสุข รถข้างนอกรถใหญ่ในนั้นก็สามารถออก
ทางบางกุ้งเข้าทางบางกุ้งก็ได้มันมีทางไปมันมีทางไป ซึ่งผมก็จะไปสอบถามนะ
ครับผมก็ได้คุยกันไปหลายๆ เจ้าแล้วครับ ผมขออนุญาตต่อท่านประธานสภา
เทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ไว้แค่นี้ว่าคงจะชวนท่านสมาชิกสภาฯ ลงไปนะ
ครับสอบถามชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันถ้าว่าชาวบ้านโอเค ท าผมก็จะ
ด าเนินการให้ด าเนินการท าต่อนะครับถ้าไม่ท าก็ผมบอกแล้วว่าถ้าคุณขอมา
ตอนที่เข้าแผน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คนที่ประท้วง  ผมก็เป็นคนขอเอง 
และยังได้ยกย่องท่านสมาชิกสภาฯ ว่าขออะไรก็ได้ แต่ขอประธานสภาเทศบาล
ฯ ไม่ให้ เพราะขอนายกฯ ไม่ให้ นี่คือเขาขอเอง แต่เขาก็ประท้วงเองนะครับ 
ผมเลยท าไม่ถูกนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณรักพงษ์ คงจะเข้าใจแล้วนะครับ ขอเชิญคุณส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง  
ไพฑูรย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ครับ ในระเบียบวาระที่ ๔ รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม แต่ที่รายงานมา ๔ โครงการ นี้เป็นการใช้จ่ายเงิน
สะสมทั้งหมดนะครับ พอมาดูรายละเอียดแล้วอยากทราบว่าที่จ่ายเงินสะสมที่
รายงานทั้ง ๔ โครงการนี้ว่าได้จ่ายเงินกันไปแล้วหรือยัง ถ้าจ่ายเงินแล้วแสดงว่า
ผู้รับจ้างได้เข้าไปด าเนินการแล้วอย่างน้อยก็งวดที่ ๑ ขอทราบตรงนี้นะครับว่า
ได้จ่ายเงินไปแล้วหรือยังที่รายงานเข้ามาในสภาฯ ว่าจ่ายไปแล้ว ๔ โครงการนี้ 
ขอทราบครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ยังข้องใจอยู่ว่าเราได้จ่ายเงินไปให้เขาแล้วหรือยังที่
รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบนะครับ ขอเชิญครับท่านนายกฯ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ทั้ง ๔ 
โครงการเป็นการรายงานว่าเราได้ก่อหนี้ผูกพันได้ท าสัญญาแล้วเราต้องรายงาน
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางนายกฯ ก็ได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทราบแล้วว่ารายงานที่
สภาฯ แห่งนี้เป็นสัญญาที่ก่อหนี้ผูกพันกันไว้แล้ว ถ้าก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วบริษัทที่
ไม่สามารถด าเนินการได้อันนี้ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงไว้เบื้องต้นแล้วว่ายกเลิก
สัญญาแล้วเงินนี้เป็นเงินที่เรายังไม่ได้จ่ายเอาไปย้ายโยกหรือว่าเอาไปก่อสร้าง
ตรงอ่ืนต่อไปก็สามารถจัดสรรด าเนินการได้ผมคิดว่าคงจะเข้าในนะครับคุณ
ส าเริงฯ สงสารท่านนายกฯ นะครับ ถามได้แต่ว่าเบาๆ ขอเชิญนะครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับเบาๆตามท่านประธานสภาเทศบาลฯ ว่าผมอยากเรียนท่านายกฯ 
อย่างนี้ครับผ่านท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ โครงการที่ ๓ ท่อระบายน้ า
แล้วผิวจราจรถนนบริเวณสวนสุขภาพชุมชนโพธาวาสนะครับ ช่วยให้ท่าน
เร่งรัดนิดนะครับเพราะเซ็นสัญญาไปหลายเดือนแล้วแล้วตอนนี้ฝนตกน้ าก็ท่วม
ฝากเร่งรัดหน่อยครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ได้นะครับรับปากจะช่วยด าเนินการให้นะครับ ท่านผู้ อ่ืนมีอะไรจะ
ซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายจรวย คง
ท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมขออนุญาตท่านนายกฯ 
โครงการที่ ๑ นะครับ พอดีช่วงนี้ท าแต่ท่ออย่างเดียวครับถนนไม่ได้ลาดยางที
ขอหน่อยนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากครับขอคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านนายกฯ บอกว่าก าลังด าเนินการอยู่คงจะเข้าใจนะครับ คุณจรวย 
ครับ ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น (กอง
วิชาการและแผนงาน) 

มติที่ประชุมสภำ  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติรับทรำบเรื่องรำยงำนกำรใช้
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จ่ำยเงินอุดหนุน เฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น 
(กองวิชำกำรและแผนงำน)  

  ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่องเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ - กันยำยน ๒๕๖๑ (กองวิชำกำรและ
แผนงำน) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯอ่านรายละเอียดครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน พัฒ นาเทศบาลนครสุ ราษฎ ร์ธานี  ได้ เสนอผล               
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑) 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) 

 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 
จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน
๒๕๖๑) มาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต่อไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
รายละเอียดท่านนายกฯ ได้อ่านให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและก็ในมือ
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ก็มีอยู่แล้ว มีท่านผู้ใดที่จะซักถามหรือติติงตรงไหนก็ขอเชิญ
ได้นะครับ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ สุทธิ
รักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ 
เกี่ยวกับการรายงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ซึ่งแบ่งออกมาเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกรายงานโดยกองวิชาการ ส่วนที่สอง
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รายงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้รับจ้างในการรายงาน 
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับเรามาดูส่วนแรกเกี่ยวกับรายงานติดตาม
ประเมินผลในเล่มนี้ ในหน้าที่ ๑๓ เกี่ยวกับจ านวนโครงการและงบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  ปรากฏว่าโครงการที่เสนอเข้า
มาทั้งหมด ๕๑๓ โครงการ แล้วก็ได้มีการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ ๒๘๐ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๘ อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่ได้
ให้งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการนี้จนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง แทนที่จะได้
คะแนน ๐ ตามการประเมินที่ผ่านมาตลอด ปรากฏว่าตอนนี้ได้ ๑ คะแนน ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีอยู่ไม่กี่
โครงการ โครงการแรกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซ้ าซ้อน
กับโครงการอ่ืนอันนี้เวลาท าโครงการเข้ามา เวลาเสนอโครงการหรือบรรจุ
โครงการเข้ามาในงบประมาณขอความกรุณาช่วยดูด้วยหน้าที่ ๓๐ ครับ ต่อมา
ในหน้าที่ ๓๑ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการก็คือโครงการรักพันธุกรรม
เนื่องมาจากพระราชด าริไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสรรหาผู้ส ารวจพันธุ์พืชไม่ได้
ผมว่าเทศบาลไม่น่าจะไร้ความสามารถถึงขนาดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
โครงการเนื่องจากพระราชด าริด้วยก็น่าที่จะต้องมีการด าเนินโครงการ          
ถ้าปล่อยให้ตกไปจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร เพราะเป็นโครงการ
ในพระราชด าริและการตรวจหาผู้ส ารวจพันธุ์พืชก็น่าที่จะต้องหาได้ อันนี้ฝากไว้
ด้วยอีกโครงการหนึ่งครับ จัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อันนี้ไม่มีเหตุผลว่าท าไม
ไม่ด าเนินโครงการ เราจัดจ้างของส านักงานเทศบาลได้จัดจ้างของโรงเรียนได้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันนี้ไม่มีเหตุผลนะครับที่ไม่ได้ด าเนินโครงการว่าเป็น
เพราะอะไร โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการโดยเฉพาะชุมชน ชุมชนมี
ทั้งหมดท่ีด าเนินโครงการ ทั้งหมด ๖๒ ชุมชน ชุมชนของเรามี ๗๐ ชุมชน แสดง
ว่าเหลืออยู่ ๘ ชุมชน ที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการหรือไม่เสนอ
โครงการ เข้ามาเพ่ือด าเนินการตามนโยบายของท่านนายกฯ เพราะท่านนายก
ฯ ประกาศในประชาคมท้องถิ่นว่าถ้าชุมชนไหนไม่ด าเนินการเกี่ยวกับการท า
โครงการเข้ามาก็จะต้องถูกตัดออกไปนะครับ อันนี้  ๘ ชุมชน ครับไม่ได้
ด าเนินการ ท่านนายกฯ ครับ ยังมีโครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธาก็ยังไม่ได้
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ด าเนินการงดจัดโครงการจึงไม่ขอรับงบประมาณ งดจัดโครงการนี้หมายถึง
มูลนิธิไม่จัดโครงการใช่หรือไม่ครับ ผมเข้าใจว่าเงินส่งเสริมมูลนิธินี้เป็นการ
สนับสนุนมูลนิธิในเรื่องของการจัดท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่า
เป็นกิจกรรมอะไรงดจัดโครงการก็เลยไม่สนับสนุนนะครับ โครงการต่อไปครับ
ส่งเสริมกิจการทางศาสนาไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไม่ได้รับการประสานจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสนาในเขตเทศบาลก็นับถือหลายศาสนานะครับแต่
ไม่ได้มีการด าเนินโครงการในหน้าที่ ๖๐ ครับ เนื่องจากไม่ได้รับการประสาน
จากจังหวัดฯ ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจอันนี้เป็นโครงการของจังหวัดฯ หรือไงครับ
นั้นเป็นจ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ตามที่ได้มีการติดตามผลและ
ประเมินผลของกองวิชาการ ทีนี้ท่านมาดูอีกนิดนะครับ เกี่ยวกับการรายงานผล
ประเมินผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาตามโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งรับจ้างจัดท าโดยสถาบันราชภัฏสุราษฎร์
ธานี เกี่ยวกับในเรื่องของการประเมิน การประเมินนั้นใช้แบบสอบถามและก็
แบบสัมภาษณ์ ประชาชนที่อยู่ในโครงการที่จะต้องถูกสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ก็มีประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และก็มีประชาชนที่อยู่
ในชุมชนนะครับอาจจะเป็นกรรมการชุมชนหรือประธานชุมชนและก็มี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนั้นคือกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินเกี่ยวกับการสอบถาม
ทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน้าที่ 
๔๖ กับการท าแผน ซึ่งมีความส าคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการท า
แผนของเทศบาลเราประชาคมท้องถิ่นเรารับข้อเสนอแนะความเดือดร้อนของ
ประชาชนมาเพ่ือที่จะเข้าแผนด าเนินการแต่ผลส ารวจจากข้อมูลทั่วไปปรากฏ
ว่าจากการส ารวจมีประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์การส ารวจมากที่สุดก็คืออายุ
ระหว่าง ๓๖ - ๔๕ ปี กลุ่มตัวอย่างนะครับ ๔๖ - ๕๕ ปี มีสถานะภาพท าการ
สมรสและระดับการศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
ก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นค้าขาย รายได้ต่อเดือนอยู่
ที่  ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ครับระยะเวลาที่อาศัยอยู่          
ก็ประมาณ ๖ - ๒๐ปี ครับ นั้นคือกลุ่มตัวอย่าง ทีนี้มาดูการมีส่วนร่วมหลังจาก
ที่มีการประเมินผลปรากฏว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดแสดงว่าการรับรู้
ข่าวสารเทศบาลที่ไปยังประชาชนยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเนื่องจากส ารวจแล้วอยู่
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ในระดับปานกลางไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์ หรือการรับรู้จากท่านนายกฯ อันนี้ออกมาเป็นปาน
กลางทั้งหมดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจก็อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ งหมดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ
ด าเนินการปานกลางเช่นเดียวกันครับคะแนนไม่ขึ้นนะครับเรามาดูอีกนิดนะ
ครับเกี่ยวกับความพึงพอใจมันซึ่งส าคัญว่าการที่เทศบาลท าโครงการต่างๆ หรือ
บ าบัดความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับประชาชนนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับไหนในหน้าที่ ๖๔ ครับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ต้อง
กล่าวนะครับ มาดูระดับความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเราก าหนดยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอันนี้คะแนนดีครับท่านนายกฯ น่าจะภูมิใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงถนนและทางเท้าการปรับปรุงสะพานท่าเทียบ
เรือเขื่อนและก็การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพ้ืนที่สาธารณะมีระดับมาก
เข้ามาซึ่งแต่เดิมอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ซึ่งเรามีจ านวนโครงการน้อยมากในทุกปีจะมีโครงการตรงนี้ ไม่เกิน ๑๐ 
โครงการ มาดูความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดเลยนะครับ ความพึง
พอใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรา
มีโครงการน้อยมากเรามีแต่โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะเก็บ
ขยะและก็แยกขยะโครงการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเราไม่ค่อยได้ท า
กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งการบ าบัดน้ าเสียนั้นส าคัญเราไปดู
งานกันมามากปรากฏว่าน้ าที่ลงในแม่น้ าตาปีขณะนี้ยังไม่ได้มีการบ าบัดเลยนะ
ครับตามหมู่บ้านต่างๆ ลงแม่น้ าเกือบทั้งสิ้นระดับปานกลางครับ ระดับความพึง
พอใจของประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีระดับมากก็คือเรา
ด าเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเด็กด้อยโอกาสและคนพิการส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดู
โครงการเหล่านี้ เราจะเน้นไปที่เด็กกับผู้ พิการส่วนสตรีหรือแม้กระทั้งคน
ธรรมดาเราก็ไม่ได้เน้นสักเท่าไรความพึงพอใจด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นเราได้ระดับปานกลางหมดครับจากการที่เราเคยได้มากว่ามี
ประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นตอนนี้ตกลงมา
เหลือระดับปานกลาง ด้านการบริหารจัดการที่ดีเราเคยส่งเข้าประกวดในทุกปี
นะครับและก็ไปรับโล่กันมาแต่ปรากฏว่าความพึงพอใจของประชาชนอยู่ที่
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ระดับปานกลางกระบวนการปฏิบัติงานของเทศบาลสุราษฎร์ธานีในภาพรวม
นะครับออกเป็นปานกลางทั้งหมดอันนี้เราไม่ได้ส ารวจแต่เฉพาะประชาชนนะ
ครับความพึงพอใจนี้ส ารวจแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ท าการอยู่เทศบาลด้วยก็ยังอยู่
ในระดับปานกลางท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ผมคิดว่าในการส ารวจนั้น
มันเป็นผลที่จะท าให้ท่านายกฯ หรือคณะผู้บริหารทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้
มีการถูกกระตุ้นในการที่จะด าเนินการเพ่ือที่จะบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้ถูกที่ถูกทาง ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับเรามาดูเกี่ยวกับ
บทสรุปเกี่ยวกับการประเมินทั้ง ๖ ประเด็นนะครับเราใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
๑,๕๗๙ ตัวอย่าง กระบวนการมีส่วนร่วมบอกไปแล้วอยู่ในระดับปานกลาง
ด าเนินการตามแผนพัฒนาเราได้คะแนนเกินครึ่ง แจ้งไปแล้วผลและระดับการ
แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดก็คือการแก้ปัญหาเรื่องถนน 
ปัญหาการด าเนินการตามแผนในโครงการ เรามาดูข้อเสนอแนะสักนิดครับ 
ข้อเสนอแนะปรับปรุงในการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับแล้วก็มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชาชน
ได้รับรู้อย่างทั่วถึงและก็ขอให้เทศบาลด าเนินการในเชิงรุกและควรให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชนในการท าแผนพัฒนาเทศบาลด้วยอันนี้เป็นข้อเสนอแนะส่วนจุดอ่อน
จุดด้อยก็ยังมีอยู่ในฉบับนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราด าเนินการติดตามผลซึ่งผมเป็น
คนหนึ่งในคณะกรรมการติดตามผลตรงนี้คณะกรรมการทุกท่านก็เร่งรัดในส่วน
ของการที่จะต้องด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ที่น าแผนพัฒนาในส่วนที่ประชาชนก็ต้องการนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราดูโครงการ
แล้วจะเห็นว่าโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการจะเป็นโครงการที่คิดโดยท่าน
ผู้บริหารฯ และก็สมาชิกสภาฯ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นน้อยมากขอ
ฝากท่านายกฯ ไว้ด้วย ขอบพระคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้ ใดที่จะซักถามในระเบียบวาระที่  ๕ อีกหรือไม่ครับ ทาง
อาจารย์พรเลิศฯ ก็ได้ท าความเข้าใจให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้รับฟังกันแล้วนะ
ครับ ทุกกระบวนการอยู่แล้ว ในตรงส่วนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอมติที่ประชุม
นะครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบ เรื่องเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติรับทรำบ เรื่องเสนอผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑ 
(กองวิชำกำรและแผนงำน)  

  ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร         
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคัดเลือก 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
    หลักกำร 
 ให้สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล         
สุราษฎร์ธานี จ านวน ๒ คน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

    เหตุผล  

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ .ศ.๒๕๖๑ ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ ตาม
ประกาศฉบับใหม่ ข้อ ๑๒ (๓) โดยให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน ๒ 
คน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี เพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุน
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หลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน ๒ คน พร้อมส่งรายงานการ
ประชุมผลการคัดเลือก เป็นลายลักษณ์อักษรแก่กองทุนฯ เพ่ือเสนอรายชื่อให้
ส านักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุด
เก่าท่ีหมดวาระในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ต้องการจริงๆ มีอยู่ ๒ 
คน นะครับแต่ต้องมีผู้เสนอนะครับจะเสนอใครมาก็ได้นะครับก็ขอเสียงรับรอง 
๒ ท่าน ก็ขอให้เสนอได้เลยนะครับ ขอเชิญคุณณรงค์ครับ 

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายณรงค์    
ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระเบียบวาระที่ ๖ 
เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมขอเสนอเป็นคนเดิมครับ ซึ่งมีท่านรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
และคุณสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย ครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอาละครับก็ต้องขอเสียงรับรองนะครับทางเพ่ือนก็เสนอมา ๒ ท่าน 
ครับ เสนอนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง  มาก่อนก็ขอเสียงรับรองด้วยครับ ถ้าใครเห็น ๒ 
ท่าน นะครับก็ถูกต้องนะครับ ต่อไปก็เป็นคุณสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย ขอเสียงรับรอง
ด้วยนะครับ  
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นคร   สุราษฎร์ธานี  จ านวน ๒ คน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 ๑. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง      สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ๒. นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย     สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง    

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำนี  จ ำนวน ๒ คน เป็นคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ดังนี้ 
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 ๑. นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง      สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
 ๒. นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย   สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง               

  ระเบียบวำระที่  ๗ เรื่องญัตติขออนุมัติใช้เงินบ ำรุงศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯ ฝั่งบำงใบไม้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ครุภัณฑ์ส ำนักงำนและครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือ
ทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ ฝั่งบำง
ใบไม้ (ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร    
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้  “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 

 ขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี  ฝั่งบางใบไม้” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 
๓๗,๓๐๐ บาท และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) ตามรายการดังนี้  
 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
 ๑ . จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว 
จ านวน ๑ จอ เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี ๒๕๖๑)  
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - ขนาด ๑๐๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๔ นิ้ว หรือ ๖๔ x ๘๔ 
นิ้ว หรือ ๕ x ๗ ฟุต หรือ ๖ x ๖ ฟุต 
 - จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอข้ึนลง หยุดด้วยสวิตซ์หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์  
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 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ดังนี้ 
 ๑. ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต  จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ 
บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๖๑) 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
 - ขนาดความจุ ไม่น้ อยกว่า ๕  คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ ได้ รับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ ๕ ของ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ดังนี้ 
 ๑. เก้าอ้ีล้อเลื่อนมีพนักพิง จ านวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๘๘,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เก้าอ้ีบุหนัง มีล้อเลื่อน มีพนักพิง สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ 
 ๒. เก้าอ้ีขาเหล็ก มีที่เท้าแขนแบบโค้ง จ านวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๒,๘๕๐ 
บาท เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เก้าอ้ีส านักงานหุ้มหนังมีพนักพิง ขาเหล็ก ที่เท้าแขนแบบโค้ง 
 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้ 
 ๑. เครื่องพ่นยา  จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท (ราคาใน
ท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ตัวเครื่องท าด้วยวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๓๐ x ๑๐ เซนติเมตร  น้ าหนัก ๒.๔ 
กิโลกรัม 
 - ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ๒๓๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ 
 - หน้ากากมีขอบที่ท าจากวัสดุนิ่ม ยึดติดกับหน้าได้ดี และด้านล่างมี
แผ่นควบคุมทางเข้าออก เพ่ือเพ่ิมการตกตะกอนของยาในผู้ป่วย และลดการ
แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
 - มีช่องเก็บอุปกรณ์และฝาปิด 
 ๒. เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
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๓๕,๐๐๐  บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีจอภาพแสดงรูปคลื่น Sp๐๒ สะดวกใน
การเคลื่อนย้าย และสามารถล็อคเครื่องติดกับเสาน้ าเกลือได้ 
 - สามารถเลือกโหมดการท างานได้ ๓ โหมด ตามประเภทของผู้ป่วย 
คือ Adult, Pediatric, Neonatal 
 - เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่ ได้ ม าตรฐาน  EN ๖๐๖๐๑ -๑ , waterproof 
standard IPXI of IEC ๖๐๕๒๙ 
 - รับประกันคุณภาพในการใช้งานปกติ ๑ ปี 
 ๓. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบวิเคราะห์ผล จ านวน ๑ เครื่อง เป็น
เงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลภายใน
เครื่องเดียวกัน 
 - รับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทั้ ง ๑๒ ลีดมาตรฐาน และลีด 
Cabrera 
 - ใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรงชนิด
อัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 

    เหตุผล 

 ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ฝั่งบางใบไม้ ได้ให้บริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน
โรค ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบริการ และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้เพียงพอ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท า
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ  ฝั่งบางใบไม้ 
ขึ้น โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจาก  “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี  ฝั่งบางใบไม้” ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
จ านวนเงิน  ๗,๕๕๓,๘๙๒.๐๕ บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อย
เก้าสิบสองบาทห้าสตางค์)  โดยใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท  
(สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือขออนุมัติใช้
เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ฝั่งบางใบไม้ ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท  
(สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖  
ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระท่ี ๗ ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงต่อสภา มีสมาชิกท่าน
ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ ฝั่งบางใบไม้ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ
ทางการแพทย์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ฝั่งบาง
ใบไม้ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวนเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ำรุงศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯ ฝั่งบำงใบไม้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
ครุภัณฑ์งำนบ้ำน งำนครัว ครุภัณฑ์ส ำนักงำนและครุภัณฑ์ วิทยำศำสตร์
หรือทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ   
ฝั่ งบำงใบไม้ (ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อม)  จ ำนวนเงิน 
๒๒๖,๘๐๐ บำท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ ำนวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวำระที่  ๘ เรื่องญัตติขออนุมัติใช้เงินบ ำรุงศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯบึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำนและครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ บึงขุนทะเล
(ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางท่านนายกฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร     
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติใช้ “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี  บึงขุนทะเล” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๙๙,๗๐๐ บาท 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน ๒๔๐,๖๕๐ บาท ครุภัณฑ์
ส านักงาน เป็นเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 
๔๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒๓,๐๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าสิบ
บาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ ว) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔  แกนหลัก (๔ core)  

จ านวน ๑ หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ 
MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz   

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 

๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing  Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
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๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๒TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  ๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 

- มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  

๓  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี  Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  

๖๐๐:๑  และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
๒. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน  ๑  

เครื่อง เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐  บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้

ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า  

๓๖๐x๓๖๐ dpi 
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ KB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 

๒ (๓๓ หน้า/นาที) จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐  
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บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  ๓๓  หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒๘ MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า  ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐  Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom  
๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จ านวน ๓  เครื่อง ๆ ละ ๕,๙๐๐ 

บาท เป็นเงิน  ๑๗,๗๐๐  บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๑  kVA  (๖๐๐  Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕ นาที 
 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้ 
 ๑. เครื่องขูดหินปูน พร้อมหัวขูดหินปูน จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน  
๒๐,๕๕๐ บาท (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า  ๒๕,๐๐๐  รอบ/วินาที  
 - สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ าที่ออกมาได้ตาม
ต้องการ 
 - มีสวิทช์เท้า ๑ ตัว ควบคุมการท างาน Hand Piece ที่เหยียบได้
สะดวกที่ปลายเท้า 
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 - มี Filer กรองน้ าก่อนเข้า Solinoid Valve เพ่ือป้องกันการอุดตัน
ของท่อน้ าในเครื่อง 
 - มีสวิทช์เปิด – ปิด การท างานที่ตัวเครื่อง และมีหลอดไปสีเป็นตัวแสดง
ให้เห็นเมื่อเครื่องท างาน 
 - มีที่พักหวัขูดติดอยู่ที่ตัวเครื่องเป็นอย่างดี 
 - มีถังเป็นถังจุน้ า  ความจุไม่น้อยกว่า  ๕  ลิตร  ท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็น
สนิมและท าความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอกได้ง่าย 
 - มี Solinoid Valve ควบคุมการไหลของน้ า  เพ่ือป้องกันการอุดตัน
ของท่อน้ าในเครื่องและติดตั้งระบบมอเตอร์ส่งน้ าเข้าเครื่องเป็นระบบไฟฟ้าใช้
ไฟ  ๑๒  โวลท์ 
 - มีตู้ท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม  และเคลื่อนที่ได้สะดวก  ส าหรับการ
วางเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าและบรรจุถังเก็บน้ า 
 - ผลิตโดยบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๒ 
 ๒. ด้ามกรอฟันความเร็วต่ า  จ านวน  ๑  อัน  เป็นเงิน  ๘,๙๐๐  บาท 
(คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  ๔๐,๐๐๐  รอบ/นาที 
 - อัตราทดรอบ ๑:๑ 
 - เป็นระบบ Ball Bearing 
 - ใช้กับ Ca Burs ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒.๓๕ ซม. 
 - มีระบบ Dust Proofing System ในการป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกผ่าน
เข้าไปในหัวกรอ 
 - สามารถท าให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ าที่อุณหภูมิ
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส 
 ๓. ด้ามกรอฟันความเร็วสูง จ านวน ๔ อันๆ ละ  ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๐๘,๐๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นด้ามกรอฟันความเร็วสูงขับด้วยแรงลม(Air turbine) ชนิดใช้
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ตลับลูกปืน(Ball bearing) Cartridge เป็นชนิด Ceramic Bearing แบบ ISB 
(Integrate Shaft Ball Bearing) ท าให้ขณะกรอ Bur จะไม่สั่น 
 - ให้ความเร็วรอบของเข็มกรอฟัน ความเร็วรอบ ๓๖๐ ,๐๐๐ – 
๔๓๐,๐๐๐ รอบ/นาที ขนาดของหัวกรอ ø ๑๒ x ๑๓.๕ มิลลิเมตร 
 - เป็นหัวกรอความเร็วสูงชนิดมีแสงสว่าง (OPTIC LIGHT) แบบ LED 
 - มีแรงกดที่หัวกรอสูงถึง ๑๗ Watt 
 - ตัวด้ามท าจาก Stainless Steel ชนิดผิวเรียบ 
 - มีทางออกของน้ าหล่อเย็นที่ด้านล่างของปลายหัวกรอฟันเป็นแบบ
มากกว่า ๓ ร ู(Triple Spray System) (Quattro Water Spray) 
 - การถอดเข็มกรอฟันเป็นชนิด Push Button Chuck 
 - ข้อต่อด้ามกรอฟันเป็น Quick Coupling Connection แบบ Water 
Volume adjuster มีหลอดไฟอยู่ภายใน หมุนได้รอบตัวแยกเป็นอิสระได้จาก
สายอ่อน (Disconnected) ด้านท้ายเป็นแบบ Mid West ๔ Hold และมีระบบ 
(Non-Retraction Valve) ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าเข้าสู่ตัวยูนิต 
 - Handpiece เป็นระบบ Clean Head สามารถป้องกันสิ่งสกปรก
ไม่ให้เข้าไปใน Cartridge 
 - ใช้แรงดันลมเพ่ือการท างานระหว่าง ๒ – ๒.๕ kg/cm๒ 
 - สามารถท าให้ปลอดเชื้อ โรคได้ด้วยเครื่องอบความดัน ไอน้ า 
(Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด ๑๓๕ องศาเซลเซียล 
 - สามารถบ ารุงรักษาและท าความสะอาดลูกปืนด้วยน้ ามัน Hi-Clean 
Spray 
 - เป็นชนิด Non-water Retraction 
 - การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องพลาสติกเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์ 
 - รับประกันคุณภาพสินค้าไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
 - มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต 
 มีเอกสารอนุญาตประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงาน
ของทางราชการอย่างถูกต้อง 
 ๔. เครื่องตรวจหู จ านวน ๑ อัน เป็นเงิน  ๔,๘๐๐ บาท (คุณลักษณะและ
ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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 - เป็นอุปกรณ์ส าหรับส่องตรวจหูแบบไฟเบอร์ออฟติก 
 - มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก 
 - มีสวิตซ์ เปิด-ปิด อยู่ที่คลิปบนด้ามถือ 
 - ให้ความสว่างระบบไฟเบอร์ออฟติก จึงไม่ร้อนรบกวนคนไข้ 
 - ใช้หลอดไฟซีนอน ๒.๕ โวลท์ 
 - ด้ามถือ ใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA จ านวน ๒ ก้อน 
 - มีเลนส์ก าลังขยายประมาณ ๒.๕ เท่า แบบถอดออกได้ และเมื่อถอด
ออก สามารถน าเครื่องมือสอดเข้าไปได้  
 ๕. เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จ านวน ๓  เครื่อง ๆ ละ ๒,๘๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท  (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์)  
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - จอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD 
 - มีวิธีการวัดแบบ Oscillometric 
 - ช่วงที่วัดได้ ๐-๒๙๙ มม.ปรอท, ชีพจร ๔๐-๑๘๐ ครั้ง/นาท ี
 - มีความแม่นย า ความดัน ±๓ มม.ปรอท,ชีพจร ±๕% ของค่าที่วัดได ้
 - ใช้พลังงานไฟฟ้า DC๖V๔W, ถ่าน AA ๑.๕v ๔ ก้อนหรือที่ชาร์ทไฟ 
AC Adapter 
 - ผ้าพันแขนมีขนาดเส้นรอบวงแขนในช่วง  ๒๒ - ๓๒ ซม. 
 ๖. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๙๐,๐๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (AED) 
 - สามารถใช้แผ่นแปะน าสัญญาณเพ่ือท าการกระตุกหัวใจ 
 - สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติและแนะน า
การใช้งานด้วยเสียงพูด 
 - เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่ใช้พลังงานแบบ Adaptive BTE(Biphasic 
Truncated Exponential) 
 - สามารถใช้พลังงานในการกระตุกหัวใจได้ตั้งแต่ ๕๐-๒๐๐ Joule 
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 - ใช้เวลาในการประจุไฟฟ้าไม่เกิน ๙ วินาที 
 - สามารถตรวจจับ VT/VF และ PSVT ได ้
 - ใช้เวลาในการอ่านผลไม่เกินช่วง ๔-๑๕ วินาที 
 - สามารถเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB และสามารถ
เพ่ิมหน่วยความจ าเป็น SD Card ขนาด ๒ GB ได้ สามารถบันทึกได้ ๑๐๐ 
ชั่วโมง 
 - ตั ว เครื่ องผ่ านมาตรฐาน  IEC ๖๐๕๒๙  class IP๕๔ , IEC/EN 
๖๐๖๐๑-๑ class I type BF, EC Directive:Class IIb 
 - แบตเตอรี่เป็นแบบ Li-ion ชาร์ทใหม่ได้ สามารถใช้ติดตามสัญญาณชีพ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ชั่วโมง 
 - สามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ครั้ง 
 - แบตเตอรี่เป็นแบบมีอายุการใช้งาน ๒ ปี หรือ ๕ ปี ขึ้นอยู่กับการ
ชาร์ทใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ครั้ง 
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ดังนี้ 
 ๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท (คุณลักษณะ
และราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู 
 - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้   
ชนิดแขวน 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
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 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้  
 ๑. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI 
Lumens จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
 - ใช้ LCD Panel หรือระบบ  DLP 
 - ระดับ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่  True 
 - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 

 
เหตุผล 

 ด้วยงานโรงพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ บึงขุนทะเล)  
ได้เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ  โดยจัดบริการ
ในคลินิกแก่ผู้ป่วยนอกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  การให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ตลอดจนการบริการเชิงรุกในชุมชน  การจัดบริการได้ใช้ระบบเทคโนโลยีที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
การพัฒนาระบบบริการเพ่ือใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงส าหรับข้าราชการ ซึ่งการ
จัดระบบบริการได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย  ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว และได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ  
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล ขึ้นเพ่ือให้บริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อ
ทางราชการสูงสุด โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจาก “เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  บึงขุนทะเล” ซึ่ งมี เงินคงเหลือ ณ วันที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จ านวนเงิน  ๑๘,๑๗๙,๐๑๓.๕๗ บาท (สิบแปดล้านหนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)  โดยใช้จ่ายงบประมาณ  
เป็นเงิน ๔๒๓,๐๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)    



๓๙ 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ  เพ่ือขออนุมัติใช้
เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ จ านวน ๖ รายการ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ        
และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๒๓ ,๐๕๐บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๖  ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๘ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ หากไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบก็ขอให้ยกมือขึ้นนะครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ บึงขุนทะเล เพ่ือจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ บึงขุนทะเล 
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม) จ านวนเงิน ๔๒๓ ,๐๕๐ บาท         
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน  ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติใช้เงินบ ำรุงศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯ บึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำนและครุภัณฑ์ โฆษณำและ
เผยแพร่ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ บึงขุนทะเล 
(ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ ำนวนเงิน ๔๒๓,๐๕๐ บำท ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง  

  ระเบียบวำระที่ ๙ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางท่านนายกฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร    
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นำยกเทศมนตรี สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติอนุมัติ ให้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งบประมาณรายจ่ายส านักการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลักกำร 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงำนกำรศึกษำ 
  งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 
  งบลงทุน 
  ค่ำครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

- ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจกทรงสูง งบประมำณตั้งไว้ ๙,๕๐๐ 
บำท (เก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)  

 
  จำกเดิม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแบบ ๔๐ ช่อง ๔ ชั้น 
แบบมีล้อเลื่อน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา จ านวน ๑ ตู้ (ราคาใน
ท้องถิ่น  เนื่ องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๒ หน้า ๘๘ 

แผนงำนกำรศึกษำ 
  งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 
  งบลงทุน 
  ค่ำครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

- ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจกทรงสูง งบประมำณตั้งไว้ ๙,๕๐๐ 
บำท (เก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)  

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ตัวตู้ท า
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ด้วยเหล็ก สูงไม่ต่ ากว่า ๔ ฟุต มีประตูบานเลื่อนเป็นกระจกกรอบเหล็ก มีชั้น
วางไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สามารถปรับระดับได้ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางหลา จ านวน ๑ ตู้ (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๘๘ 

เหตุผล 

 ด้วยส านักการศึกษา มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจกทรงสูง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา จ านวน ๑ ตู้ 
แต่ เนื่ องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน 
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรง
สูงได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณที่ตั้งไว้ให้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ทรงสูง เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานของศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กบ้านบางหลา  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๙ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบก็ขอให้ยกมือขึ้นนะครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส านักการศึกษา) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน  ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส ำนักกำรศึกษำ) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน  ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 
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  ระเบียบวำระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางท่านนายกฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรี                
ขอเสนอญัตติด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส านักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

    หลักกำร 
 ขออนุ มั ติ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบ ประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๗๙,๐๘๗,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 

๖๙,๕๐๑,๐๙๖.๔๕ บาท 
จึงขอโอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนไปเป็น 

 แผนงานการศึกษา  
 งานระดับมัธยมศึกษา (งานโรงเรียน)  
  งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
         ครุภัณฑ์การศึกษา 
 - โครงการจัดซื้ อสื่ อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ ง  จ านวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Server,USP และ Windows Server โปรแกรม
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ดิจิทัลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมติดตั้ง จ านวน ๖๔ ชุด และ
โปรแกรมดิจิทัลวิชาคณิตศาสตร์พร้อมติดตั้ง จ านวน ๖๔ ชุด พร้อมหนังสือ
ประกอบการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(ตลาดล่าง) (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.
๒๕๖๑) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๙๖  

    เหตุผล 

 ส านักการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้
ส าห รับการจัดการเรียนการสอนในระบบ Learn Education ในวิช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาและให้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการน าประเทศ
ให้บรรลุสู่ เป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ                  
สื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตาม
นัย ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่  ๑๐ ยังมีท่ านผู้ ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ       
เชิญท่านรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๑๐ การโอนเงิน 
ผมมีข้อสงสัยในเรื่องของหมวดเงินเดือนพนักงาน ช่วงต้นปีงบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งพอได้เริ่มต้นกัน ก็สามารถโอนเงินส่วนเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลกันได้แล้วหรือครับ ตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ว่า
โอนกันแล้วเหรอ หรือว่าตั้งกันเหลือเกินไว้เลยโอนกัน ขอถามหน่อยครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณครับ 



๔๔ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ื อนสมาชิ กมี ข้ อสงสั ย เรื่ องการโอน เงินนะครับ  ว่ า เพ่ิ งเริ่ ม
ปีงบประมาณก็มีการโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่แล้ว ก็ขอเชิญท่านนายกฯ
ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกครับ เชิญครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ผมก็สงสัยเหมือนกับทางเพ่ือนสมาชิกตั้งแต่เห็นญัตติตัวนี้เสนอเข้ามา 
แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นจริง เพราะทางส านักการศึกษา ลืมตั้งงบประมาณ
ของทางโรงเรียนเทศบาล ๓ ที่จะใช้ซื้อ Server , UPS และ Window Server 
ก็ต้องโอนงบมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งงบตัวนี้เหลือทุกปีครับ ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ ว่าได้ตกหล่นงบประมาณของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ ไป ก็เลยเอาเงินส่วนนี้มาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามที่ผม
เข้าใจนะครับ ยังมีเพ่ือนสมาชิกจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ 
ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านัก
การศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง                       
จ านวน ๑ เสียง             

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บำท ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
(ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ ำนวน ๑ เสียง             

  ระเบียบวำระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อถอน
คืนเงินรำยรับ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ท้องถิ่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กและเยำวชนนอก
สถำนศึกษำ (ส ำนักกำรศึกษำ)    

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร    



๔๕ 
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นำยกเทศมนตรี สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือถอนคืนเงินรายรับ  
รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการ
ค่าใช้จ่ายในการ  สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลักกำร 

        ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผ่านทางส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

    เหตุผล  

           เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาให้กับเทศบาล           
นครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก
ในปีงบประมาณดังกล่าว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการโครงการดังกล่าวได้  
         ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือถอนคืนเงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป รายการดังกล่าวเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผ่านทาง
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป   

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมรายการดังกล่าวนี้ ให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหมวดที่ ๙ ข้อ ๙๖ (๒) ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
เป็นผู้อนุมัติ 



๔๖ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๑ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือถอน
คืนเงินรายรับ รายการเงินอุดหนุนส าหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง                

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อถอน
คืนเงินรำยรับ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับ  ส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กและ
เยำวชนนอกสถำนศึกษำ (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ 
จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง                

  ระเบียบวำระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ นายกเทศมนตรีนคร         
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้  

    หลักกำร 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑      
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติ ให้กันเงินเบิกตัดปีไว้ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑ ไว้แล้ว ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังนี้ 
  จากเดิม 
  ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
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  แผนงำนกำรเกษตร 
  งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  หมวดค่ำครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
  จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใช้ออกก าลังกาย ตั้งไว้ 
๑๕,๒๙๔,๘๕๐.-  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
หน้า ๓๙-๔๒ ข้อ ๒ 
  โอนไปเป็นตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
  ด้ำนกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงำนเคหะและชุมชน   
  งำนสวนสำธำรณะ   
  หมวดค่ำครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
  จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใช้ออกก าลังกาย ตั้งไว้ 
๑๕,๒๙๔,๘๕๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
หน้า ๓๙-๔๒ ข้อ ๒ 

    เหตุผล 

 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ไว้ผิดแผนงาน ท า
ให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพ่ือจะได้น ามาใช้ในการบริการประชาชน ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ “การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกเงินตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๒ มีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะซักถามไหมครับ เชิญ
ครับอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 



๔๘ 
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สมำชิกสภำเทศบำล สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๑๒ การเสนอ
ญัตติโดยปกติการเสนอญัตติที่ผ่านมาในสภาแห่งนี้ จะต้องมีหลักการ และ
เหตุผล แต่ในญัตตินี้ ไม่มีหลักการ นี่คือข้อสังเกตประการที่ ๑  
 ประการที่ ๒ การโอนงบประมาณตัวนี้ครั้งแรกสุดไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ในเรื่องนี้ไว้ เมื่อไม่ได้ตั้งไว้ ก็ท าแผนเพ่ิมเติมครั้งที่ ๔ ของบเป็นการตั้งจ่าย
รายการใหม่ หลังจากนั้นปรากฏว่าผิดแผนงาน ก็เลยต้องโอนกลับมาตรงนี้ใหม่ 
งบ ๑๕ ล้านกว่าบาท และในญัตตินี้เป็นญัตติของงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่
ผ่านมาแล้ว ปิดงบปิดบัญชีแล้ว ซึ่งจะต้องเขียนให้สมาชิกเห็นชัดเจนว่าได้มีการ
กันงบ โอนงบ อย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งก็ไม่มี เพราะไม่มีหลักการ มีแต่ในบันทึก
ด้านหลังที่แนบมา ว่าการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติ
อนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๘ โครงการ และอนุมัติขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑ 
โครงการ ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการนี้ เพราะฉะนั้นสภาก็ไม่ทราบว่าโครงการนี้
ได้มีการกันเงินไว้แล้วหรือไม่ แล้วในลักษณะของการยื่นญัตติ วรรค ๒ ของข้อ 
๓๘ เกี่ยวกับข้อบังคับของการประชุมสภา บอกไว้ว่า ญัตตินั้น อนุโลมให้ใช้
แบบท้ายข้อบังคับการประชุมสภานี้ ดังนั้นต้องมีหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้อง 
ซึ่งก็ไม่มีหลักการ หลักการนั้นจะต้องเขียนลักษณะว่า ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้กัน
เงินไว้แล้วในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้วไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ อยู่ที่ว่าจะแก้ไขกันอย่างไร ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางอาจารย์พรเลิศ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขข้อผิดพลาด ขอให้
ทางท่านนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกท าความเข้าใจกัน แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ 
แล้วมายื่นเพ่ิมเติมให้เพ่ือนสมาชิกนะครับ ยังมีเพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยที่จะ
เสนอแนะอีกไหมครับ ขอเชิญทางท่านณรงค์ครับ 

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายณรงค์         
ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ 
๑๒ เรื่องโอนเงินไปซื้อเครื่องออกก าลังกาย ส่วนตัวกระผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร
มากมาย แต่อยากจะสอบถามว่าได้ก าหนดสถานที่ตั้งเครื่องออกก าลังกายตัวนี้



๔๙ 
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ไว้ หรือยัง ที่ผ่านมาได้ตั้งอยู่ ๒ จุด ที่บึงขุนทะเล กับที่สะพานนริศ เขต ๒ บ้าน
ผม ก็อยากจะได้เหมือนกัน อยากขอให้ไปตั้งที่สวนสาธารณะบ่อโฉลกครับ ซึ่งก็
สร้างเสร็จแล้ว ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใด
เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                  

มติทีป่ระชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง                  

  ระเบียบวำระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคลองฉนำก-หัวแหลมพัฒนำ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร    
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพ่ือใช้
จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

    หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  
๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา โดยท าการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด) 

    เหตุผล 
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 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือให้
ประชาชนมีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ในบาง ต าบลคลองฉนากและพ้ืนที่
บนบก และเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชนชน จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน ๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่น
เก้าพันบาท ถ้วน) 
 ขณะนี้คงเหลือยอดเงินที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๓,๕๙๐,๒๓๒.๒๗  บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสน
เก้าหมื่นสองร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง
ถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา จ านวน ๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสน
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๓ ตามที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อสภา มีท่านผู้ใด
สงสัยจะซักถามไหมครับ ขอเชิญคุณณรงค์ครับ 

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายณรงค์         
ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ตามระเบียบวาระ
ที่ ๑๓ โครงการนี้เป็นที่ต้องการของประชาชน ซึ่งน่าจะท าตั้งนานแล้วครับ ถือ
ว่ายังไม่ช้านะครับ แต่ผมอยากจะสอบถามว่า งบประมาณก่อสร้างเกือบ ๑๐ 
ล้าน จะต้องเข้าให้ทางจังหวัดพิจารณาหรือไม่ แล้วอีกเรื่องหนึ่ง ถนนมีความ
ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร ใช้หินคลุกประมาณ ๕,๖๑๖ ลูกบาศก์เมตร ตาม 
BOQ นะครับ อยากจะสอบถามว่าสามารถลงได้ตลอดสายไหมครับ ถ้าลงได้
เฉพาะที่จ าเป็น ก็จะเป็นโคลนเหมือนกับที่ถนนประชารัฐ ผมกลัวว่าหินคลุกจะ
ไม่เพียงพอ ขอให้ทางผู้บริหารตอบตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ ท่านนายกฯจะได้ตอบข้อซักถาม
ทีเดียวเลย เชิญครับคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
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สมำชิกสภำเทศบำล สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในเรื่องของการก่อสร้างถนนคลอง
ฉนาก ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่ได้จัดสรรงบประมาณ ๕ ล้านบาท เพ่ือจัดท าสะพาน การ
ก่อสร้างถนนคลองฉนากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย ประชาชนในเขต
พ้ืนที่มีความต้องการเพ่ือประโยชน์ทางการคมนาคมขนส่งครับ ทางเรือก็
ค่อนข้างล าบากแล้วครับ ส่วนที่ทางท่านณรงค์ ขอโทษที่ต้องเอ่ยนามนะครับ 
ท่านเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะไม่ส าเร็จ ผมก็ต้องขอเรียนให้สภาแห่งนี้ได้ทราบ
ว่า เรื่องของถนนคลองฉนาก ท่านนายกฯก็ได้มอบหมายกระผมเป็นบางเรื่องให้
ประสานกับชาวบ้านที่จะมอบที่ดินอุทิศให้กับทางเทศบาล จะมอบกันอย่างไร 
ผมก็เรียนต่อสภาในส่วนของโฉนดที่ดินของประชาชนส่วนนั้น ได้มอบให้เดิม
เป็นน.ส๓ อยู่ แล้วฝ่ายรังวัดที่ดิน ได้ไปออกเป็นโฉนด ยังเหลืออีกไม่เกิน ๔ 
รายที่ยังเป็นน.ส๓ อยู่ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะเค้าได้ท าเรื่องอุทิศไว้
แล้ว และประชาชนบางรายเค้าก็อยากจะมาท าเรื่องอุทิศที่ดินกันที่เทศบาล 
อยากจะให้นายกฯหรือผู้บริหาร เป็นผู้เซ็นรับโอน ก็ได้มอบเรื่องนี้ไว้ที่ทางผอ.ตี๋ 
ขอโทษที่ต้องเอ่ยนามครับ ก็ขอฝากไปทางผู้บริหารเรื่องนี้ด้วยครับ ให้ท าเรื่อง
รับมอบให้ชัดเจน เช่นลงวารสารเทศบาล หรือมีหนังสือมอบไปครับ แล้วก็ฝาก
ไปทางส านักการช่าง ช่วยด าเนินเรื่องขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง งานจะได้เดินต่อไป
ครับ จะได้ส าเร็จกันครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังมีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯชี้แจง
ครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ จากที่ทางท่านเพ่ือนสมาชิกได้เป็นห่วงว่าเรื่องนี้จะต้องเข้าสู่จังหวัด
พิจารณาหรือไม่ ไม่ต้องนะคับ เพราะไม่ใช่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนเรื่องท าทั้ง
สายไหม ท าทั้งสายนะครับ เราได้ให้งบประมาณลงไปท าทั้งสายจากที่ช่าง
ค านวณ ส่วนเรื่องที่ดินที่รับบริจาคมา เราจะท าโล่เกียรติคุณให้ เหมือนกับทุกปี
ทีท าให้ครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ ผมก็ขอมติที่ประชุมนะครับ 
ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง                           
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ถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคลองฉนำก-หัวแหลมพัฒนำ (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง                   

  ระเบียบวำระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและทำงเท้ำถนนรำษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยำ      
(ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี         
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและทาง
เท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา 

    หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักการ
ช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อ
ระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร และทางเท้ากว้าง ๑.๘๐  
เมตร (รวมคันหิน) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย  
๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

    เหตุผล 

 ถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา มีสภาพโดยทั่วไปเป็นชุมชนหนาแน่น
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ตลอดสองข้างทาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี
ระหว่างตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและถนนบ้านดอน ซึ่งเป็นริมฝั่งแม่
น้ าตาปี  พ้ืนที่บริเวณนี้จะมีประชาชนมาติดต่อซื้อขายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ในแต่ละวันเป็นจ านวนมากและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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ที่เดินทางมาท่องเที่ยว และเดินทางต่อไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
โดยผ่านทางท่าเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ าตาปี ถนนบ้านดอน อีกเป็นจ านวนมาก  
แต่ทางเท้าของถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา ในบริเวณนี้ก่อสร้างมานานมี
สภาพเก่าช ารุด และในถนนศรีไชยาการระบายน้ าจะใช้รางระบายน้ าด้านหน้า
ทางเท้า ซึ่งมีขนาดเล็กท าให้การระบายน้ าเมื่อฝนตกหนักจะระบายน้ าฝนไม่ทัน
เกิดน้ าท่วมขังเพ่ือรอการระบายบนผิวจราจร ดังนั้น การก่อสร้างทางเท้าของ
ถนนราษฎร์ฤดีและศรีไชยาและการก่อสร้างท่อระบายน้ าของถนนศรีไชยาจะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับท้องถิ่นและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในท้องถิ่น และที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านไปมาและแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บนผิวจราจรถนนศรีไชยาได้ เป็นอย่างดี  แต่ เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน ๓,๑๕๐,๐๐๐  
บาท  (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่  
๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๑๗๓,๕๙๐,๒๓๒.๒๗  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๔ มีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่
มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น                                 
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา (ส านัก
การช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน  ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ 
เสียง                    

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็น                                 
ค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและทำงเท้ำถนนรำษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยำ (ส ำนัก
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กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน  ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน 
๑ เสียง                    

  ระเบียบวำระท่ี  ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณเพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง (โครงกำรท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนน
กำญจนวิถี ๒๖ (ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๒๖ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 
๒๖ โดยได้ท าสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด พญาอินทรีย์ คอนสตรั๊คชั่น ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวงเงิน 
๒,๘๒๐,๐๐๐.- บาท ให้ท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด) ตามสัญญาข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น 

    เหตุผล 

 การก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา
เนื่องจากพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริงน้อยกว่าที่
ระบุไว้ในสัญญา ในการด าเนินงานจึงจะต้องท าการปรับลดเนื้องาน โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามค าสั่ง ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐  และค าสั่งที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกัน
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ประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างพบว่าผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 
๐.๑๕ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร แต่สามารถท าการก่อสร้างได้กว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐-๔.๐๐ และพ้ืนที่ตามแบบแปลนก าหนดให้มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ 
ตารางเมตร แต่สามารถท าการก่อสร้างได้ ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนั้น
เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการต่อไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ ราชการไม่เสีย
ประโยชน์ จะต้องแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจากเดิมระบุให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ 
เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ 
เมตร ความยาวไม่น้ อยกว่า ๓๗๐ .๐๐ เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่า 
๑,๓๐๐.๐๐   ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 
เป็นดังนี้  ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร  
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับลดราคาค่าก่อสร้างลง 
๓๔,๐๐๐.- บาท  (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และปรับลดระยะเวลาท าการ
ก่อสร้างลง ๒ วัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้
แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งค า ชี้ แ จ งงบ ป ระม าณ ให้ เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙  การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๕ มีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะซักถามไหมครับ เชิญ
ครับอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์     
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ 
ญัตติเรื่องนี้ได้น าเข้าสู่สภาเมื่อในคราวที่แล้ว และได้มีการถอนออกไป กระผม
ได้อภิปรายในเรื่องนี้โดยให้ทางเทศบาลไปด าเนินการ ๓ ประการ ประการที่ ๑ 
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ให้ด าเนินการท าเอกสารที่เข้าสู่สภาให้ถูกต้อง ประการที่ ๒ ผมบอกว่าให้เรียก
ผู้รับจ้างมาตกลงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้มีข้อตกลงให้ได้ และ
บันทึกเอาไว้ ประการที่ ๓ กระผมให้ปรึกษาหารือไปยังกระทรวง กรม แล้วมา
ในวันนี้เป็นญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือแก้ไขสัญญาจ้าง 
หัวเรื่องของญัตติได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ฟังที่ท่านนายกฯได้เสนอแก้ไขโดย
อาศัยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ในมาตรา ๙๗ ซึ่งเมื่อฟังค าชี้แจงแล้ว เป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ไม่ได้ขอแก้ไขสัญญาแต่ในมาตรา ๙๗ ที่ท่านนายกฯอ้างถึง
เป็นเรื่องของการแก้ไขสัญญา ซึ่งไม่ใช่ครับ การแก้ไขสัญญานี้เป็นอ านาจของ
สภา ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน
ข้อที่ ๒๙ แต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการแก้ไขสัญญา จะใช้มาตรา ๙๗ ใน
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แต่ที่ขอมาในนี้
เป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพราะฉะนั้นใช้มาตรา ๒๙ ก็จบนะ
ครับ ส่วนที่ทางท่านนายกฯจะแก้ไขสัญญา ใช้อ านาจตามมาตรา ๙๗ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นเรื่องของท่านนายกฯ ซึ่งอยู่ใน
วรรคท้าย ผมขอเรียนถามท่านนายกฯครับ ว่าญัตตินี้เป็นเรื่องขออนุมัติเป็น
แปลงค าชี้แจงงบประมาณ อย่างเดียวใช่หรือไม่ เพราะถ้าจะแก้ไขสัญญาด้วย 
ท่านก็ต้องเติมค าว่า และแก้ไขสัญญา แต่ในนี้ท่านบอกว่า เพ่ือแก้ไขสัญญาจ้าง 
ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกฯจะเอาอย่างไร เพราะท่านได้อ่านไปถึงมาตรา ๙๗ ใน
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วรรคท่ี ๓ ซึ่งเป็น
เรื่องของการแก้ไขสัญญา ผมจะอ่านให้ฟังก็ได้ “มาตรา ๙๗ สัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไข
ตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์”  ต้องใช้
ตาม (๒) นี้ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ แต่พอมาในวรรค ๓ “การแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วย วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการ
ท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป” วรรค ๓ นี้พูดถึงการแก้ไขสัญญาล้วนๆเลยครับ
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ท่านประธานสภาเทศบาล เพราะฉะนั้น ถ้าท่านนายกฯขอแก้ไขเกี่ยวกับ
งบประมาณ จะไม่ใช้มาตรา ๙๗ นี้ครับ เจตนาของการเขียนมาแบบนี้ ผม
เข้าใจว่าน่าจะต้องการท าทั้ง ๒ อย่าง ทั้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ และขอแก้ไขสัญญาด้วย ก็ต้องเรียนถามไปยังท่านนายกฯนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกก็มีข้อสงสัยเรื่องค าชี้แจงญัตติ ผมเห็นว่าเป็นของ
ส านักการคลัง ผมก็ขอทางท่านนายกฯ ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงนะครับ 

นำงสังวำลย์ สีแพนบำล 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาล  ผู้อ านวยการส านักการคลังคะ ขอชี้แจง
ว่าญัตตินี้ เป็นการขอแก้ไขสัญญาด้วยนะคะ เป็นการแก้ไขสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในมาตรา ๙๗ และไป
เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ในข้อที่  ๒๙ ด้วยคะ ขอชี้แจงไว้เท่านี้นะคะ 
ขอบคุณคะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางท่านผอ.ส านักการคลังได้ชี้แจงแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าทาง
อาจารย์พรเลิศ ยังสงสัย หรือติดใจอีกหรือไม่ ก็ขอเชิญครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์     
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เรา
อ่านญัตติ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือแก้ไข
สัญญาจ้าง ถ้าท่านต้องการที่จะแก้ไขทั้ง ๒ รายการ ท่านก็ต้องใส่ค าว่า และ
แก้ไขสัญญาจ้าง ถูกไหมครับ ถ้าแบบนี้ ต้องการแก้ไขอย่างหนึ่ง เพ่ือที่จะไป
แก้ไขอีกอย่างหนึ่ง หลังจากได้รับอนุมัติ ถูกไหมครับ ผมขอกล่าวต่อไปอีกนิด
ครับ ว่าท่านแน่ใจหรือไม่ว่าท่านใช้มาตรา ๙๗ วรรค ๓ ท่านดูวรรคท้ายหรือยัง 
วรรคท้ายมาตรา ๙๗ เป็นอ านาจอยู่ที่ท่านนายกฯ ไม่ได้อยู่ที่สภา แต่ถ้าย้อนไป 
ข้อที่ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ านาจอยู่ที่สภา เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการขอแก้ไขทั้งสอง
อย่างแบบนี้  ท่ านจะต้องขอแก้ ไข ฉบับแรกเป็ นญั ตติขออนุ มัติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ ๒๙ และญัตติขอ
แก้ไขสัญญา หลังจากได้รับอนุมัติตรงนี้ ให้ท่านเลือกเอาว่าจะใช้วรรค ๓ หรือ
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วรรคท้าย ของมาตรา ๙๗ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ โดยในหลักการและเหตุผล ท่านไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไข
ค าชี้แจงงบประมาณเลย เป็นเรื่องของการแก้ไขสัญญาทั้งนั้น และสัญญาจ้าง
ฉบับใหม่ก็ไม่ได้แนบมาครับ ก็ไม่เห็นนะครับ เพราะถ้าแก้ไขสัญญาจ้าง ถ้าเอา
วรรค ๓ เป็นอ านาจของสภา ถ้าเอาวรรคท้ายเป็นอ านาจของนายกฯ ท่านจะ
เลือกวรรคไหน ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็เพ่ือนสมาชิกก็ยังสงสัยอยู่ ว่าจะเอากันอย่างไร ลองปรึกษาหารือกัน
นะครับ จะแก้ไขค าชี้แจง หรือแก้ไขสัญญา หรือจะเอาทั้ง ๒ อย่าง ท าความ
เข้าใจกันนะครับ ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ใน
ระเบียบวาระที่ ๑๕ นี้ ก็ยังจะมีระเบียบวาระที่ ๑๖ และ ๑๗ ครับที่เหมือนกัน 
เราก็ได้ประชุมเรื่องนี้กันแล้วเมื่อการประชุมสภาคราวที่แล้ว ท่านนายกฯก็ได้
ถอนออก เพราะยังไม่ถูกต้องในหลายๆเรื่อง ในบันทึกการประชุมคราวที่แล้ว 
หน้าที่ ๒๓ ถึงหน้าที่ ๓๕ ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ รวมอภิปรายกันไป 
๑๓ หน้าครับ มีสมาชิกอภิปรายกันไป ๕ คน คงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับว่ามีใคร
กันบ้าง แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่า ให้เจ้าหน้าที่นัดผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง ในที่นี้คือ ช่าง
คุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง และประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วยสมาชิก
สภาเทศบาล ลงไปตรวจพ้ืนที่ แล้วท าข้อตกลงกัน เมื่อได้ข้อสรุปกันแล้ว ก็ท า
บันทึกขึ้นมาฉบับหนึ่ง แต่เราไม่ได้ท าอะไรสักอย่างเลยตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น แล้วน าเข้ามาสู่การประชุมสภาในวันนี้ครับท่านประธานสภาเทศบาล 
แสดงว่าการประชุมสภาคราวที่แล้วไม่มีความหมายเลยนะครับ ช่วยตอบ
ค าถามตรงนี้ด้วยนะครับ ว่าได้ด าเนินการหรือยังก่อนน าญัตตินี้เข้าสู่สภา 
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับเพ่ือนสมาชิกก็ยังสงสัยอยู่ ว่าเราประชุมกันในครั้งที่แล้ว เราก็ตก
ลงกันแล้วว่าให้นัดคณะกรรมการที่ตรวจการแจ้ง เพ่ือนสมาชิกบางส่วน และ
บริษัทผู้เสียหายมาด้วยเมื่อไปดูและตกลงกันเสร็จ ทางอาจารย์พรเลิศก็เสนอ
มาว่าเมื่อไปดูงานและเอกสารหลักฐานแก้ไขสัญญาปรับลดเงินคืนเงินนั้นให้ท า
บันทึกแนบท้ายการตกลง ณ วันนั้นมาหนึ่งฉบับเพ่ือจะได้เสร็จสิ้นระหว่างผู้
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ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง แต่เพ่ือนสมาชิกก็ยังท้วงติงว่าที่ตรงนี้เรายังไม่ได้ท าเลย ก็
ช่วยท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกด้วยครับว่าขัดข้องเรื่องอะไร ถึงไม่ได้
ด าเนินการ ก็ขอเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างท าความเข้าใจกับเพ่ือน
สมาชิกครับ เอาละครับทางเจ้าหน้าที่ยังไม่พร้อมก็ตรงนี้เว้นวรรคกันไว้ก่อน 
เดี๋ยวให้ ผอ.ส านักการคลัง กับอาจารย์พรเลิศ ที่ได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นกันไว้
แล้วว่าเราจะแก้ไขและปรับปรุงกันอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด ขอเชิญ ผอ.ส านัก
การคลังครับ 

นำงสังวำลย์ สีแพนบำล 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดิฉันนางสังวาลย์ 
สีแพนบาล ผู้อ านวยการส านักการคลัง เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณและหน้าที่สองจะอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ เอกสารก าลังไปแก้ไขอยู่ค่ะ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญอาจารย์พรเลิศครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับสรุปว่าญัตตินี้เป็นการ
ขอแก้ไขญัตติ เป็นญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ที่ฟัง
จากท่านก่อนหน้านี้โดยการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณนั้น ก็ใช้
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณ ในข้อ ๒๙ เดี๋ยว
สักครู่หนึ่งฉบับที่แก้ไขก็คงจะมาถึงครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอขอบใจอาจารย์พรเลิศครับ การปรึกษาหารือให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่ถูกต้องและลงตัวได้ก็ใช้ได้แล้วขอกันแค่นี้ แต่ประธานตรวจการจ้างกับฝ่าย
ช่างที่จะต้องชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกตามที่ได้เสนอแนะและตกลงกันในครั้งที่แล้ว 
และวันนี้ยังไม่ได้ด าเนินการเพ่ือนสมาชิกก็ยังข้องใจอยู่ว่าที่ไม่ได้ด าเนินการเป็น
เพราะอะไร ช่วยชี้แจงท าความเข้าใจให้เพ่ือนสมาชิกด้วยครับ เชิญท่านรอง
ปลัดครับ 
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นำงสุภำวดี ศรีเปำรยะ 
รองปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใน
ฐานะประธานตรวจรับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรกาญจนวิถี 
๒๖ เดี๋ยวขอรอเอกสารสักครู่หนึ่งนะค่ะ แต่ก่อนที่เอกสารจะมาก็ขออนุญาตน า
เรียนสภาแห่งนี้ได้รับทราบว่า เมื่อมีการถอนญัตติในคราวประชุมที่ผ่านมาและ
ได้รับหนังสือจากช่างควบคุมงานให้มีการทบทวนการประชุมของโครงการนี้ 
ดิฉันในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง ก็ได้นัดคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ช่างควบคุมงานพร้อมผู้รับจ้างโครงการมาร่วมประชุมในการแก้ไข
งบประมาณ เนื่องจากเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการได้นัดประชุม
เมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ประชุมได้ชี้แจง
รายละเอียดที่ไม่สามารถเป็นไปตามสัญญาได้ ซึ่งนายสุชาติ ชูศักดิ์ ช่างควบคุม
งานก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในแบบแปลนในสัญญาว่า ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตาม
เอกสารในญัตติและมีการตัดงานตัดเงินพร้อมระยะเวลาซึ่งผู้รับจ้างก็รับทราบ
เงื่อนไขนี้ทั้งหมดและยินดีที่จะปฏิบัติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการน าเสนอซึ่ง
ท่านร่วมประชุมด้วยกับคณะกรรมการ ดังนั้นเงื่อนไขที่ว่าตัดงานตัดเงินและ
ระยะเวลาไปพร้อมกันนี้ ก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการยืนยันแล้วว่าอันนี้ท าถูกต้อง 
ถ้ามีการผิดพลาดคณะกรรมการก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วโดยหน้าที่ ดังนั้น
ข้อตกลงที่ว่า ผู้รับจ้างต้องมาท าบันทึกกับคณะกรรมการ ว่าเนื้องานถูกต้อง
หรือไม่ ก็ปรากฏในการประชุมร่วมกันแล้ว อันนี้ขอน าเรียนสภาแห่งนี้ได้
รับทราบในจุดที่ว่าเมื่อมีการประชุมร่วมกัน รายงานการประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีพร้อมเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างก็รับทราบในข้อตกลงกัน ส่วนที่ได้ มี
หนังสือเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเพ่ือจะไปดูพ้ืนที่กันในวันที่ ๖ ขณะนั้นได้
รับทราบว่ามีสมาชิกสภาบางท่านได้เดินทางไปราชการที่เชียงใหม่ และอาจจะ
มาทันบ้างหรือไม่ทันบ้างก็แล้วแต่ภารกิจที่ด าเนินการกัน ก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 
๖ ก็มีท่านสมาชิกมาตามเวลานั้น แต่ถามว่าได้ไปไหมตอนนั้นคุยกับช่างอนุชิต 
นายช่างก็บอกว่าผู้รับจ้างยังไม่มา แต่ถามว่าผู้รับจ้างรู้ไหมว่าเรานัดสมาชิกสภา
วันที่ ๖ เค้ารับทราบนะค่ะ เพราะเค้าร่วมประชุมในมติการประชุมว่าเราจะนัด
สมาชิกสภาไปวันไหนเค้ารับทราบ แต่เค้าจะมาหรือไม่มาในฐานะกรรมการ
ตรวจรับก็ไม่สามารถไปบังคับเค้าได้ ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกสภาทราบ
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นะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอขอบคุณครับ ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิก ทางเจ้าหน้าที่
ก็ได้ชี้แจงกับเพ่ือนสมาชิกแล้ว ทางสท.ส าเริง ขัดข้องหรือสงสัยอย่างไรขอเชิญ
ซักถามได้เลยครับ เชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เราก็ได้ฟังค าชี้แจงจากประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อสักครู่นี้แล้ว แต่ท่านประธานครับเรื่องจริงไม่ได้
เป็นไปตามที่พูด ผมมานั่งรอตั้งแต่ ๑๐ โมงถึงเที่ยง มีสมาชิกอยู่ ๔-๕ คน มา
นั่งรออยู่ แล้วที่ผมตกลงกันไว้ในสภาแห่งนี้มีผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างประกอบด้วยใคร
บ้างครับท่านประธานเมื่อครู่ผมอธิบายให้ฟังไปแล้ว ผู้ว่าจ้างก็ต้องประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประธานตรวจการจ้าง นายช่างคุมงาน และก็มี
สมาชิกสภาใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรในสมาชิกส่วนนั้น และก็ผู้รับจ้าง
ครับ ผมมานั่งคอยอยู่จนเที่ยงก็ยังไม่มีใครมา และเมื่อค าพูดของสภาที่เราคุย
กันไว้ไม่เป็นไปตามนั้น ก็แสดงว่าในสภาแห่งนี้ที่เราอภิปรายกันไปทั้งหมดไม่มี
ความหมายเลยซิครับท่านประธาน ที่เราต้องการคุยกันอย่างนั้นสามฝ่ายไม่ใช่
เพราะจะจับผิดคนใดคนหนึ่ง เราต้องการที่จะให้ญัตติที่จะเข้ามาในครั้งนี้ได้
ผ่านไปด้วยดีไม้ต้องมาโต้แย้งผิดตรงโน้นตรงนี้กันอีก นี่ความตั้งใจของสมาชิก
เป็นอย่างนี้ครับ ไม่ได้ต้องการจับผิดท่านใดท่านหนึ่ง แต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ที่คุยกันไว้ และผู้รับจ้างก็ไม่ทราบด้วยว่าวันที่ ๖ เค้านัดกันเพราะผมโทรไป
สอบถามผู้รับจ้างแล้วเค้าบอกเค้าไม่ทราบไม่มีใครเชิญเค้าไม่มีหนังสือ แล้วใน
การบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ ผมจะพูดถึงอีกที่อยู่ท้ายเอกสารฉบับนี้ว่า
ท่านประชุมจริงหรือประชุมปลอม ผมว่าจะไม่เจาะลึกแล้วนะครับท่านประธาน
ในเอกสารฉบับนี้ในญัตติตัวนี้ครับ ใบท้ายสุดที่มีคณะกรรมการ ประธาน ผู้รับ
จ้าง ได้ประชุมกันจริงหรือเปล่าหรือว่าท าบันทึกขึ้นมาเฉยๆ ถ้าตอบผมว่า
ประชุมกันจริงก็จะได้สาวลึกลงไปอีกว่าประชุมที่ไหน วันที่ เท่าไหร่ ผมมี
หลักฐานหมดครับ ใบสุดท้ายที่มีรายชื่ออยู่ ๕-๖ คน แต่ถ้าเราได้ประชุมกันจริง
วันนี้ก็คงจะได้จบในญัตตินี้ เพ่ือมาหารือกันในข้อบกพร่องในส่วนที่ท ามาแล้ว
สภาก็เห็นด้วย ไม่ต้องเข้ามาหาโน้นเพ่ิมนี่ลดนั่นกันอยู่ครับ นี่แหละครับท่าน
ประธานแล้วเนื้อในลึกๆ ในญัตติที่ ๑๕ ที่ลดเงินเค้าไป ๓๔,๐๐๐ ลดอะไรเค้า
ไปบ้างครับ พ้ืนที่เท่านี้ตารางเมตรประกอบด้วยอะไรบ้างครับท่านประธานที่
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เป็น ๓๔,๐๐๐ มีคอนกรีตเท่าไหร่ มีเหล็กเท่าไหร่ มีแม่แบบเท่าไหร่ไม่มีเลย
ครับ แล้วผมไม่ทราบว่าเอาส่วนไหนของการประมาณราคาส่วนไหนมาลดครับ 
ถ้าการลดงานผู้รับจ้าง ต้องเอาประมาณราคาของผู้รับจ้างทีเซ็นในสัญญาแนบ
ท้ายสัญญามานะครับ ราคาต่อหน่วยต้องเอามาจากตรงนั้น ไม่ใช่เอาจากราคา
กลางของเทศบาล ถ้าจะให้ผมมาดูความถูกต้องในวันนี้มันไม่ถูกหรอกครับท่าน
ประธาน แล้วลดเวลา ๒ วัน ผมถามว่า ๒ วันนี้คุณเอาอะไรมาคิด ๒ วัน คุณใช้
เหตุผลอะไรผมไปเปิดดูหมดแล้วในประมาณราคาของช่างไม่มีครับ ว่าจะเอา
ตรงไหนมาลดวงเงินเท่านี้ ลดวันเท่านี้ไม่มีเลยครับ ตอบผมให้ได้ก่อนครับว่าที่
ลดเท่านี้คุณเอามาจากไหนที่ลดเงินเค้า ๓๔,๐๐๐ ไม่ใช่เอาให้รัฐได้ประโยชน์
อย่างเดียวผู้รับจ้างก็ต้องไม่เสียประโยชน์ครับท่านประธานครับ ไปลดเงินเค้า 
๓๔,๐๐๐ แล้วก็ลดเวลาเค้า ๒ วัน ผมถามว่า ๓๔,๐๐๐ นี่คุณเอามาจากไหน 
เอาตัวเลขให้ผมดูหน่อยครับว่ามันมาได้ยังไงครับท่านประธานครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 เราก็ท าความเข้าใจกันมาพอสมควร แต่เพ่ือนสมาชิกก็ยังสงสัยอยู่ใน
ส่วนของเอกสารที่ ได้ส่ งมาให้ เพ่ือนสมาชิกได้ พิจารณากันว่าทางฝ่ าย
คณะกรรมการได้ประชุมกันแล้ว แต่ทางเพ่ือนสมาชิกต้องการให้ยืนยันว่าการ
ประชุมนี้ประชุมปลอมหรือว่าประชุมกันจริง ๆ และรายการที่ลด BOQ ลด
ค่าจ้าง ลดเวลา ๒ วัน ใช้มาตรฐานส่วนไหนมาวัด ถ้าพอที่จะท าความเข้าใจ
หรือชี้แจงกันได้ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงและท าความเข้าใจให้กับเพ่ือน
สมาชิกด้วยครับ ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลครับ 

นำงสุภำวดี ศรีเปำรยะ 
รองปลัดเทศบำล 
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ในส่วนของการค านวณนี้ ตัวดิฉันเองในฐานะประธานตรวจรับก็ได้
เน้นย้ ากับช่างควบคุมงานในการคิดเนื้องานว่า ให้เอาราคาจากการที่ประมูลได้
ตามสัญญามาคิด แต่ในวิธีการคิดว่าอะไรยังไงไม่สามารถตอบได้ค่ะ ไม่มีความรู้
ในเรื่องนี้ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา ว่าต้องให้ทาง
ส านักการช่างเป็นคนตอบในลักษณะการคิดเนื้องาน เพราะตัวดิฉันเองไม่มี
ความรู้ในเรื่องนี้ ขออนุญาตค่ะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณส าเริงครับ เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงตามความเข้าใจว่า เขาชี้แจง
ได้เป็นบางส่วนส่วนที่คิดราคานั้นต้องอาศัยฝ่ายช่าง ทางช่างจะได้มาชี้แจงใน
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ส่วนที่เหลือช่างว่างตอนไหนก็ต่อได้นะครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ในเมื่อเค้าชี้แจงผมไม่ได้ในวงเงินที่ลด
มา ๓๔,๐๐๐ บาท และลดเวลา ๒ วัน ผมก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาในครั้งนี้ได้
ครับ ท่านประธานครับขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 เพ่ือนสมาชิกก็ยังข้องใจอยู่นะครับ ว่าเงินส่วนที่ลดลดตรงส่วนไหนมา
จากไหนอย่างไร ช่วยชี้แจงให้กับเพ่ือนสมาชิก ฝ่ายช่างที่ได้ด าเนินการตรงส่วน
นี้ชี้แจงได้ก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีที่จะชี้แจงได้ก็ให้หยุดพักสัก ๑๐ นาทีนะครับ 
เพ่ือหาหลักฐานใครจะคิดยังไงก็ขอเชิญครับ เราก็ประชุมมาถึงวาระที่ ๑๕ ยัง
ไม่เสร็จ และเพ่ือนสมาชิกก็ยังตรวจสอบหลักฐานว่าที่ให้มาจะตรงไหม ถ้าตรง
ถูกต้องแล้วก็ขอเชิญเพ่ือนสมาชิก ไม่ทราบว่า สท.ส าเริง กับ รองสุภาวดี
ปรึกษากันลงตัวหรือยัง เชิญ สท.ส าเริง ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับในเมื่อถามแล้ว
ไม่มีคนตอบ ก็ต้องเอาอย่างที่ท่านประธานว่าแหละครับ ตรงไหนไม่ถูกก็ไปแก้
มาให้ถูกแนบท้ายเข้าไปแต่ยังมีอยู่นิดหนึ่งครับ แต่ยังมีอยู่นิดหนึ่งครับในวาระที่ 
๑๖ ผิดมากผมบอกที่ผิดให้อีกนิดหนึ่งครับได้ไปแก้ให้ถูก แต่อย่ามาท าหัวหมอ
กันในสภาอีกนะครับ ในสัญญาท่อขนาด ๑ เมตร แต่พอมาคิดเงินตัดเงินตัด
งานผู้รับจ้างเอาท่อขนาด ๘๐ มาตัด ผมถามว่าเทศบาลก าไรหรือขาดทุนเสีย
ประโยชน์ไหมครับ เพราะในระเบียบได้เขียนไว้ว่าถ้าเทศบาลไม่เสียประโยชน์
คุณจะแก้อะไรก็แก้ไป เอาที่ท่านขอก็แล้วกันครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 ก็คือว่า ๓ ญัตตินี้ก็เหมือนกันเพราะมีลักษณะเดียวกัน ก็มีข้อผิดพลาด
ตามที่เพ่ือนสมาชิกอยากที่จะให้ถูกต้อง ไม่ใช่กลั่นแกล้งอะไรถ้าพูดตามจริงคน
ที่จะชี้แจงตามที่เพ่ือนสมาชิกได้อภิปราย แต่ถ้าคนชี้แจงไม่มาก็ไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการให้เข้าใจกันได้ ก็สมาชิกก็ท าไปแต่สมาชิกเจ้าหน้าที่ก็ไปแต่เจ้าหน้าที่ 
อยู่คนละแห่งกันทีนี้ถ้าให้เพ่ือนสมาชิกกับผู้บริหารมาทะเลาะกันทุกครั้งที่
ประชุม  ผมคิดว่าให้เลิกสิ่งนี้ไปจากสภาแห่งนี้สักทีได้ไหมครับ เรื่องท าผิดแล้ว
มาด่าคนโน้นด่าคนนี้ท้วงติงตรงนี้ขอให้ลดลงกันสักนิดหนึ่ง ไม่ว่าเพ่ือนสมาชิก 
ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ขอเถอะครับท าอย่างไรให้เรารวมตัวไปในทิศทาง
เดียวกันให้ได้ ถ้าไปในทางเดียวกันได้ท าอะไรก็ท าได้สะดวก เราอย่าไปคิดว่า
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เจ้าหน้าที่เก่งกว่าเพ่ือนสมาชิก สมาชิกเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ ไม่มีใครจะรู้ได้
ทั้งหมดแต่ส่วนที่จะต้องแก้ไขก็เพียงแค่เอามาแนะน าว่าแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ได้มี
เจตนาอะไรส่วนนี้ที่ใน ๓ วาระ ๓ ญัตตินี้ใกล้เคียงกันทั้ง ๓ วาระ เพื่อนสมาชิก
ก็ได้บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ไปแก้ไขให้ถูกต้องและก็ให้ด าเนินการต่อไปถ้าไม่ใช้ค า
ส่วนนี้วันนี้ไม่เสร็จ ก็ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านเพ่ือเราจะได้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ทีนี้ ๓ วาระ ผมขอทีเดียวเลยถ้าใครเห็นชอบก็ให้ยกมือที่รายงานการ
ประชุมค่อยแยกออก ใครเห็นชอบส่วนนี้ว่าให้ด าเนินการไปได้ขอให้ยกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ (โครงการท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๒๖) (ส านัก
การคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน    
๑ เสียง       

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณ (โครงกำรท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี ๒๖) 
(ส ำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ ำนวน ๑ เสียง       

  ระเบียบวำระที่ ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณเพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง (โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมทำง
เท้ำถนนอ ำเภอ ตั้งแต่สี่แยก ร.พ.ช.ถึงสะพำนข้ำมคลองบำงใหญ่) (ส ำนัก
กำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนอ าเภอ ตั้งแต่สี่แยก ร.พ.ช. ถึงสะพานข้าม
คลองบางใหญ่ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

    หลักการ 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนอ าเภอ 
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ตั้งแต่สี่แยก ร.พ.ช.ถึงสะพานข้ามคลองบางใหญ่ โดยได้ท าสัญญาจ้างกับบริษัท 
นันทวรรธไชย ๒๐๐๒ จ ากัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๔,๗๑๘,๐๐๐.- บาท ให้ท าการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ เมตร 
และทางเท้ากว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด)  และต่อมาได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ตามสัญญาข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น 

    เหตุผล 

 การก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา
เนื่องจากพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท าให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริงน้อยกว่าที่
ระบุไว้ในสัญญาในการด าเนินงานจึงจะต้องท าการปรับลดเนื้องาน โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามค าสั่งที่ ๙๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ และค าสั่งที่ ๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกัน
ประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง พบว่าความยาวก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าตามแบบแปลนก าหนดให้มีความยาว ๕๕๙.๐๐ เมตร แต่สามารถท า
การก่อสร้างได้ ๕๐๔.๐๐ เมตร และพ้ืนที่ทางเท้าตามแบบแปลนก าหนดให้มี
พ้ืนที่ทางเท้า ๗๓๙.๐๐  ตารางเมตร แต่สามารถท าการก่อสร้างได้ ๓๔๓.๕๐ 
ตารางเมตร ดั งนั้ น เพ่ือให้ โครงการสามารถด าเนินการต่อไปได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ราชการไม่เสียประโยชน์ จะต้องแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจาก
เดิมระบุให้ผู้รับจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ เมตร และทางเท้ากว้างเฉลี่ย ๑.๒๐  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  เป็นดังนี้  คือ ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาว 
๕๐๔.๐๐ เมตร และทางเท้ากว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  ความยาว ๓๓๐.๐๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่ ๓๔๓.๕๐  ตารางเมตร พร้อมปรับลดราคาค่าก่อสร้างลง 
๘๐๘,๔๖๕.- บาท (แปดแสนแปดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และปรับลด
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ระยะเวลาท าการก่อสร้างลง ๒๖ วัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้
แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งค า ชี้ แ จ งงบ ป ระม าณ ให้ เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๖ มีท่านผู้ใดจะซักถามไหมครับ เชิญท่านอาจารย์
พรเลิศครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๑๖ มีอยู่นิดหนึ่งครับ 
ผมไม่แน่ใจว่าผิดหรือไม่ผิดอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้แต่พิมพ์ผิดมาแต่คราวที่แล้ว 
แล้วมาคราวนี้ถ้าพิมพ์ผิดอีกก็แสดงว่าลอกคราวที่แล้วมาผิดอีก สัญญาจ้างใน
หลักการลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเหตุผลปรากฏว่าการก่อสร้างของผู้
รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญาเนื่องจากพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมท าให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริงน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ในการ
ด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องปรับลดเนื้องานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม
ค าสั่งที่ ๙๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ๗ กรกฎาคม มาก่อน ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการแจ้งค าสั่งไปก่อนท าสัญญา ถ้ามีค าสั่งตรงนี้มา
ดูหน่อยครับเผื่อจะผิด แต่ว่าอันนี้ผิดมาตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับ แต่คราวที่แล้ว
ไม่ได้อภิปราย 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  เพ่ือนสมาชิกก็ท้วงติงกันนะครับ แก้ไขให้เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องนะ
ครับก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันก็พวกเราพยายามที่จะด าเนินการให้ไปได้ด้วยดี       
มีอะไรที่ผิดอยู่ก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับตามที่เพ่ือนสมาชิกได้ขอร้องให้แก้ไขให้
ถูกต้องและด าเนินการต่อไป ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วผมขอมติที่ประชุมนะ
ครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนอ าเภอ ตั้งแต่สี่
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แยก ร.พ.ช.ถึงสะพานข้ามคลองบางใหญ่) (ส านักการคลัง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง             

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณ (โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมทำงเท้ำถนนอ ำเภอ ตั้งแต่
สี่แยก ร.พ.ช.ถึงสะพำนข้ำมคลองบำงใหญ่) (ส ำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง             

  ระเบียบวำระที่ ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณเพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง (โครงกำรท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนน
วัดโพธิ์ ๓๓) (ส ำนักกำรคลัง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ ๓๓ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

    หลักการ 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 
๓๓ โดยได้ท าสัญญาจ้างกับ บริษัท เสริมพุนพิน-เทรดดิ้ง จ ากัด ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๑,๒๘๓,๐๐๐.- 
บาทให้ท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ตาม
สัญญาข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น 

    เหตุผล 

 การก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา
จ้างเนื่องจากพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริงน้อย
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กว่าที่ระบุไว้ในสัญญา  ในการด าเนินงานจึงจะต้องท าการปรับลดเนื้องาน โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามค าสั่ง ที่ ๒๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑  และค าสั่งที่ ๑๗๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกัน
ประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง พบว่าความยาวก่อสร้างท่อระบาย
น้ าตามแบบแปลนก าหนดให้มีความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร แต่สามารถท าการ
ก่อสร้างได้ ๒๕๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ตามแบบแปลนก าหนดให้มี
ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร แต่สามารถก่อสร้างได้ ๒๕๗.๐๐ เมตร และพ้ืนที่
รวมตามแบบก าหนดไว้ให้มี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๑ ,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร          
แต่สามารถท าการก่อสร้างได้พ้ืนที่  ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนั้นเพ่ือให้
โครงการสามารถด าเนินการต่อไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ ราชการไม่เสีย
ประโยชน์ จะต้องแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจากเดิมระบุให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ 
เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร           
ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) เป็นดังนี้  คือ 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๒๕๗.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ความยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ
ลดราคาค่าก่อสร้างลง ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และปรับลด
ระยะเวลาท าการก่อสร้างลง ๒ วัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้
แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งค า ชี้ แ จ งงบ ป ระม าณ ให้ เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๙         
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๑๗ ยังมีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
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งบประมาณ (โครงการท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ ๓๓) (ส านักการ
คลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ 
เสียง                

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณ (โครงกำรท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนวัดโพธิ์ ๓๓) (ส ำนัก
กำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน 
๑ เสียง                

  ระเบียบวำระท่ี ๑๘ เรื่องอ่ืนๆ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่  ๑๘ เรื่องอ่ืนๆ มีท่านผู้ ใดมีเรื่องจะฝาก หรือ
สอบถามไปยังท่านนายกฯ ก็ขอให้ยกมือกันนะครับ เชิญครับคุณสากล 

นำยสำกล  เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสากล เพชรมีศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก็ไม่มีเรื่องอะไรครับเรื่องอ่ืนๆ ผมก็พูด
มา มีเรื่องหนึ่งครับพูดมาปีหนึ่งแล้วเรื่องท าคูระบายน้ าซอยท่าทราย นี้ครบปี
หนึ่งแล้วยังไม่ได้ท าผมจะเล่าเท้าความหน่อยนะครับ เมื่อก่อนน้ าท่วมอยู่ที่หน้า
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีแล้วก็มีคนมาบอกบริจาคที่ให้เอาน้ าลงคลองท่าทอง
ความดีใจผมมาหาท่านนายกทันทีเลย นายกฯบอกโอเค นายกเรียกผู้เกี่ยวข้อง
มาทันทีส ารวจวันนั้นเลย หนึ่งปีแล้วครับพอเงินสะสมยังไม่ได้ท า หนึ่งเรื่องเรื่อง
ที่ส าคัญ ถ้าท าตรงนี้ผมรับประกันว่าที่หน้ากองร้อยที่ท่วมน้ าลงหมดครับแล้วก็
ผมถูกด่าประจ า ผมบอกว่าอย่าด่าแต่ผมเพราะผมนั่งอยู่ตรงนั้นประจ าทุกวันให้
ด่าทีมผู้บริหารด้วยครับนี้หนึ่งเรื่อง แล้วนายกต้องบอกผมว่าที่ไม่ได้ท าติดขัดอยู่
เรื่องอะไรหนึ่งเรื่องครับแล้วก็เรื่องครับเพ่ิงผ่านไปสามเดือนครับ เรื่องไฟเขียว
เหลืองแดงตอนนี้ท่านด าเนินการไปถึงไหนแล้วมีอุบัติเหตุเกือบทุกวันล าบาก
จริงๆครับท่านตรงนั้น ท่านบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาว่าตอนนี้เรื่อง
ก าลังด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีก็ดีทุกเรื่อง
นั้นแหละ สวนสาธารณะบ่อโฉลกตอนนี้ไม่ทราบว่าผู้รับเหมาส่งงานแล้วหรือยัง 
แล้วก็มีชาวบ้านเขาถามมาว่าท าดีมากครับสวยงาม แต่ขอต าหนิอยู่หน่อยครับ
ผมไปนั่งกินน้ าร้อนที่หน้าป้ายสวนสาธารณะบ่อโฉลกทุกวันเดี๋ยวมันเป็นสีทอง
ประมาณห้านาที แล้วมันเป็นสีเขียวประมาณห้านาที แล้วก็ออกสีด าประมาณ
ห้านาที ผมถามว่านี้อะไรเพราะอะไรความจริงของสาธารณะมันน่าท าให้มัน
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ชัดเจน เขาตอบว่าแบบมันออกมาอย่างนั้นที่ท านั้นสามมิติแต่ผมนั้นอะไรก็ท าดี
หมด สวนสาธารณะบ่อโฉลกมีแต่ป้ายโครงการนั้นอย่างเดียวไม่ได้เรื่องเลย ผม
นั่งอ่านแล้วอ่านไม่ออกพอมันเป็นสีทองอ่านออกหมดพอเป็นสีด าสีเขียวอ่านไม่
ออก ช่วยไปดูหน่อยครับแล้วก็เขาถามมาว่าเมื่อเราท าดีแล้วทางเทศบาลจะ
จัดการยังไงให้คนไปดูแลอย่างไรถ้าไม่มีใครไปดูแลเละเทะอีกเหมือนกับทุกๆ
แห่งครับ ก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากขอบคุณครับเดี๋ยวท่านตอบผมเรื่องคูระบาย
น้ ากับไฟแดงไฟเขียวให้ด้วยแล้วตอบเรื่องสวนสาธารณะบ่อโฉลกด้วยว่าจะให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปดูแลหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญท่านนายกครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 
 

 ขอบคุณมากครับผมก็เดือดร้อนเหมือนท่าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สากลนะครับ ผมก็เร่งนะครับตอนนี้ซอยท่าทรายตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนพัสดุแล้ว
นะครับ แรกๆก็คิดว่าของทางจังหวัด ตอนนี้จังหวัดเพ่ิงตอบมาบอกว่าว่าเดือน
นี้เกินงบประมาณห้าล้านให้ท าหนังสือแจ้งไปทางจังหวัดแต่เราก็สามารถ
ด าเนินการขั้นตอนทางพัสดุได้เลยไม่ต้องคอยแล้วตอนนี้ขั้นตอนพัสดุแล้วเหลือ
แต่ประมูล E-Bidding แล้ว ดีใจพร้อมผมกันส่วนเรื่องไฟเขียวไฟแดงตอนนี้ก็คือ
ก าลังเช็คราคากลางอยู่พอเสร็จราคากลางก็เข้าพัสดุนะครับ ส่วนเรื่อง
สวนสาธารณะบ่อโฉลกเป็นสวนที่อมตะล้ าลึก ผมจ าได้เจ็ดปีเต็มตั้งแต่ครั้งแรก
ที่ผมเข้ามาใหม่ๆงบประมาณผ่านไปกี่สิบล้านผมจ าไม่ได้ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เสร็จ
สิ้นด้วยดีหน้าที่โดยตรงก็คือกองช่างกองสวนเข้าไปดูแลนะครับ แต่ว่าผมยังมี
นโยบายอยู่ตัวหนึ่ ง  ผมจะมอบเป็นสมบัติของชุมชนนั้นๆช่วยกันดูแล
เหมือนกับในบึงที่ว่ากรรมการชุมชนบ่อโฉลกช่วยกันดูแลนะครับ คือให้เฉพาะ
กองสวนท่านก็ทราบอยู่ผมไม่ได้ว่ากองสวนนะท่านก็ทราบอยู่ได้แค่นั้นแหละ
ครับแต่ถ้าว่ามอบให้ชุมชนช่วยกันดูแล ช่วยกันหวงทรัพย์สินของเขาก็มีตอนนี้
เริ่มจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องจะไปเต้นแอโรบิกกันที่ตรงนั้นผมก็ว่าไปตกลงกับ
ชุมชนแถวนั้นก่อน ถ้าชุมชนโอเคผมก็ยินดีช่วยกันดูแลส่วนเรื่องไฟสามมิติผม
ไปนั่งดูผมก็ไม่ทราบว่ามีไฟสามมิติ จะไปดูอีกทีว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับจะ
ได้แก้ไขนะครับป้ายสามมิติ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  เชิญคุณสากลครับ 
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ประธำนสภำเทศบำล 

นำยสำกล  เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ครับผม ป้ายนะ ถ้าเรามองไปทีหนึ่งจะเป็นสีทองเหลืองสวนสาธารณะ
บ่อโฉลกพอเรานั่งดูห้านาทีเป็นสีเขียว ก็มาจากตัวหนังสือตัวนั้นพออยู่อีก
ประมาณห้านาที มันจะออกเป็นสีออกด าไปเลยถามเขาว่าเป็นเพราะเหตุอะไร
เขาบอกว่าเป็นสามมิติ แล้วก็ป้ายหลังพ้ืนที่ติดตัวหนังสือเป็นขัดมันไม่ทาสี
เป็นอันว่าไม่รู้มันจะสวยยังไง ตรงอ่ืนสวยหมดครับตรงนั้น นายกพิจารณาดู
หน่อยครับ แวะเข้าไปดูทีถ้าไปตอนเช้าประมาณเก้าโมงผมนั่งอยู่ตรงนั้นครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญทางท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ได้ๆ ผมจะไปดูครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญคุณสากลครับ 

นำยสำกล เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 มีอีกนิดครับ ถามว่าจะให้ชุมชนไปดูแลเรื่องผลประโยชน์อะไรต่ออะไร
ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์เขา เขาจะไปดูแลหรือเปล่าถ้าเราให้คนของเราที่เทศบาล
ไปดูแลไม่ดีกว่าหรือผมว่า เพราะเราก็มีเงินจ้างเขาอยู่แล้วถ้าให้ชุมชนไปดูแล
ชุมชนไม่ได้อะไรเขาจะเข้าไปดูหรือ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 คืออย่างนี้ครับเรื่องชุมชนดูแลคือทรัพย์สินของเขานะครับเขาจะท า
อะไรเขาก็ค่อยมาเสนอเรื่องการเต้นอะไรต่ออะไรนี้เขาก็ต้องมีรายได้ เดี๋ยวค่อย
มาว่ากันตัวนี้ อันนั้นแค่ความคิดของผมยังไม่ได้มอบอะไรแต่ว่าหน้าที่จริ งๆคน
ดูแลคือกองสวนของเราเป็นคนหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว เบื้องต้นเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลต้องดูแลถึงแม้จะมอบให้ชุมชนช่วยดูแลกองสวนก็ต้องเข้าไปดูแลให้อยู่
แล้วตลอดอยู่แล้วนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ คุณสากล ทางนายกก็รับปากจะช่วยเข้า
ไปดูแลให้นะครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะขอฝากหรือซักถามขอเชิญได้นะครับ เชิญคุณ
รักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
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สมำชิกสภำเทศบำล สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คือจริงๆแล้วในเรื่องของโครงการปรับ
ภูมิทัศน์บ่อโฉลกนี้จริงๆผมจะตั้งกระทู้นะครับแต่ว่าพยายามติดตามดูอยู่
เพราะว่าโครงการนี้มันเป็นอมตะ เป็นโครงการระยะยาวซึ่งจริงๆแล้วนี้ผมว่าผม
เองก็ติดตามเรื่องนี้มา แต่ดีที่ท่านสมาชิกภาเทศบาลฯสากลได้พูดไปก่อนแล้ว
นะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วก็เรียนตรงนี้ฝากผ่านถึงท่านนายกนะครับ ฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯด้วยนะครับในเรื่องของในรายละเอียดต่างๆในเรื่องของ
สัญญา  ในเรื่องของเนื้องานอะไรทั้งหมดผมจริงๆอยากจะตั้งกระทู้ถาม
โครงการนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรยังมีเวลานะครับ ผมห้อยท้ายเลยว่าท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯยังมีเวลาครั้งหน้าถ้าหากว่าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อย
ถูกต้องนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องฝากทางผู้ตรวจรับฝากทางช่างที่
ดูแลงานตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมันยังมีรายละเอียดอีกมากมาย  ถ้า
หากว่าเราคุยกันในเรื่องวาระอ่ืนๆ เราก็ไม่สามารถที่จะเจาะลึกในรายละเอียด
ตรงนั้นนะครับ  แต่ผมถามแน่นอนผมห้อยท้ายไว้เลยคงจะ มีกระทู้ในการ
ประชุมครั้งหน้านะครับคือจริงๆครั้งนี้  ผมจะยื่นแล้วแต่ว่าในรายละเอียด
ทั้งหมดตรงนี้ผมก็รู้ว่าในเรื่องของตรวจรับงานจ้างทั้งหมดแล้ว แล้วก็ในเรื่อง
การวางฎีกาหรือไม่ทราบว่าเบิกเงินกันหรือยังนะครับ แต่ผมบอกเลยในที่
ประชุมครั้งนี้ถ้าหากว่าส่วนไหนที่ยังไม่ถูกต้องหรือมีอะไรที่ต้องพูดคุยในเรื่อง
โครงการนี้นะครับผมจะยื่นกระทู้แน่นอนในครั้งหน้านะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่ง
ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯที่จะต้องฝากเรื่องของไฟฟ้าชนเกษม นี่ถ้าพูด
ไปทางช่างผมก็เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมไปดูๆงานผ่านสายตาไปบ้างนะ
ครับ ผมว่ามันมีบางอย่างที่มันยังไม่เรียบร้อย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ
ความปลอดภัยเรื่องของการสัญจรทางรถที่ตอนนี้มันก็กระทบบ้างเป็นธรรมดา 
แต่ว่าผมบอกเลยว่าใครที่ตรวจรับงานหรือว่าใครที่เป็นกรรมการอะไรต่างๆก็
พยายามดูกันให้ถูกต้อง ดูกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จากท่ีไปสังเกต
ก็ยังมีข้อที่ต้องตั้งข้อสังเกตอยู่หลายเรื่องนะครับ ฝากจริงๆครับ ถ้าหากว่ายังมี
การตรวจรับหรือมีอะไรที่พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผมเองยังติดค้างคา
ใจอยู่ก็ยื่นกระทู้แน่นอนนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของงานแผน
ทุกอย่างตอนนี้ของนครสุราษฎร์ธานีในเรื่องของการท าแผนทั้งหมดก็เหมือนที่
อาจารย์ผ่านการประเมินมาบ้าง อาจจะปานกลางหรือดีหรือเลวหรืออะไรก็
แล้วแต่ตรงนี้เราไม่ว่ากันแต่ตรงนี้ผมขอเรียนผ่านท่านประธานสภาเทศบาลฯ
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ผ่านท่านนายกฯว่าจริงๆสมาชิกสภาเทศบาลฯก็เป็นก าลังส่วนคิดส่วนหนึ่งแต่
ว่าบางที ในเรื่องของการเข้าแผนทั้งหมดนี้ เกิดมาจากความต้องการของ
ผู้บริหารทีนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯหลายๆท่านอาจจะน้อยเนื้อต่ าใจ หลายๆ
โครงการที่ตัวเองอยากจะเข้าแต่ไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นกรรมการฝ่ายสนับสนุนไม่ได้
เป็นกรรมการฝ่ายพัฒนาแผน แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าโครงการบางโครงการ
ไปรู้ก็เวลาทางฝ่ายแผนแจกส่วนเพ่ิมเติมเข้าไปว่าจะต้องไปประชุมระดับนคร
บ้างอะไรบ้างต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คุยกันหลายครั้งแล้วว่าเราท ายังไงก็แล้วแต่
พยายามหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลฯเพ่ือที่จะได้รับทราบ เพราะปัญหาจริงๆ
นี้ที่เกิดขึ้นจริงๆคือผมดูตามรายละเอียดของหลักการบริหารของท่านนายก ก็
ส่วนมากจะไปเจอตรงไหนที่โอเคมันก็ดีนะครับ แล้วท่านนายกก็ส่วนมากก็จะมี
การเพ่ิมเติมแผนทีนี้พอเพ่ิมเติมแผนทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้อง  แต่ว่า
สมาชิกสภาเทศบาลฯตอนนี้ยังมีหลายๆเรื่องที่เดือดร้อนนะครับที่ประชาชน
เดือดร้อนนะครับไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลฯเดือดร้อน พยายามผมอยากจะให้
คุยเหมือนกับที่ท่านประธานสภาเทศบาลฯพูดว่าเราประชุมเราก็ต้องมาหาข้อที่
ข้อไหนที่มันไม่ถูกต้องในรายละเอียดทั้งหมด ที่มันมีประเด็นเป็นปัญหาเราก็
ช่วยกันแนะน าแล้วก็แก้ไขในส่วนตรงนี้เพ่ือที่จะให้งานมันเดินไปได้นะครับ นี้ก็
ความตั้งใจตรงนี้นะครับแต่นี้ที่พูดในวาระอ่ืนๆก็เรื่องของบ่อโฉลกก็เหมือนกัน
แล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าชนเกษมซึ่ง บ่อโฉลกจริงๆแล้วผมยังมีรายละเอียดจริงๆ  
ผมถ่ายเอกสารไว้ด้วยถ้าผมตั้งกระทู้เข้าไปนี้ในเรื่องเนื้อหาสาระที่ปรับเข้าปรับ
ออกอะไรต่างๆนี้ผมมีนะครับ  ผมมีหมดผมเรียนตรงนี้นะครับว่าถ้าหากว่า
รายละเอียดทั้งหมดนี้มันไปเอ้ือให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างน้อยๆแล้วนี้ครั้ง
หน้าตั้งกระทู้แน่นอนนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับท่านนายก 

นำยธีระกจิ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอบคุณมากครับส าหรับ เรื่องเกี่ ยวกับขอบคุณมากที่ ได้ เตือน
คณะกรรมการการตรวจรับนะครับ ผมได้สั่งไว้กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ ว่าผิด
อย่าท า เสี่ยงอย่ายุ่งนะครับ ถ้าว่าคณะกรรมการรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นเวร
กรรมของคณะกรรมการ ส่วนถนนชนเกษมทั้งโฉลกรัฐนะครับก็ขอบคุณมากที่
ได้เตือนไว้ล่วงหน้า ส่วนเรื่องแผนผมบอกตรงๆเลยนะครับผมเองบริหารงานผม
บอกตลอดว่าใครมีแผนอะไรเข้ามาไม่ใช่ผมไม่ได้บอกด้วยความใกล้ชิดกับพวก
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เราเราก็บอกกันด้วยปากนะครับผมบอกตลอด แต่พวกเราด้วยความใกล้ชิด
หรือยังไงก็คือบอกว่าพอถึงเวลาแล้วของเราผมยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเก่า
ของเก่าๆ  คือพอถึงเวลาใกล้ประชุมจะเพ่ิมเติมแผนแผนท าได้เลยแต่เดี๋ยวนี้มัน
ไม่ได้แล้วแผนทุกแผนมันต้องเป็นขั้นตอน ตามตั้งชุมชนขึ้นมาจากชุมชนเป็น
ขั้นตอนสามขั้นตอนสี่ห้าขั้นตอนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่คิดวันนี้พรุ่งนี้
เอาได้เลย เอาล่ะตอนนี้ใครเดือดร้อนน าเสนอมาจะเห็นมีอยู่หลายคนนี้น าเสนอ
โครงการของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วผมก็ไปอยู่ให้ฝ่ายแผนเพ่ือเขาจะได้ไป
ท าการประชุมระดับชุมชนก่อนนะครับเพราะว่าระเบียบใหม่มันต้อง ผมก็อึด
อัดนะครับระเบียบใหม่มันต้องท าเป็นขบวนการระดับนั้นมันไม่ได้ท าเหมือน
เมื่อก่อนว่าอาทิตย์หน้าเราจะประชุมสภาวันนี้เรามาว่ากันเลยแล้วก็เอาใส่กัน
เลย เดี๋ยวนี้ไม่ได้มันต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับผมก็ขอแจ้งให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลฯทราบนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปจะท าอะไรที่ว่าเห็นว่าประชาชนเดือดร้อน
ก็น าเสนอมาล่วงหน้าก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณรักพงษ์ก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ ที่ท่านนายกฯได้ท าความ
เข้าใจกันแต่ว่ากระทู้ที่ต้องตั้งนะครับตั้งกระทู้ถาม ผมคิดว่ามันยังอีกตั้งหลาย
วันนะครับกว่าเราจะประชุมกันนะครับถ้าท่านมีความข้องใจหรือสงสัยตรงส่วน
ไหนนะครับ ผมว่าให้ท่านหารือกับท่านนายกฯได้เลยไม่ต้องรอให้ตั้งกระทู้ผม
ไม่ได้ขัดข้องครับ แต่ว่ามันจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับความข้องใจของเพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฯแต่ถ้าหารือไม่ได้หรือไม่ทันอย่างไรก็ตั้งกระทู้ทีหลังก็ไม่
เป็นไรนะครับ แต่ถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ยังหารือล่วงหน้าได้นะครับ ขอเชิญคุณณรงค์
ก่อนนะครับ 

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลฯฝากพอดีผมได้รับโทรศัพท์
จากท่านประธานผู้สูงอายุของชุมชนวัดท่าทองนะครับ ถ้าผมไม่มาบอกกล่าว
ตรงนี้กลับบ้านเขาไม่ให้เข้าชุมชนนะครับ ฝากถนนหลังซีฮอร์สด้วยนะครับฝาก
ท่านประธานสภาเทศบาลฯถึงท่านผู้บริหารนะครับ ถนนหลังซีฮอร์สนะครับ 
ถ้าติดขัดอะไรก็ขอให้แจ้งหรือขึ้นป้ายเลยนะครับว่าติดขัดอะไรตรงไหนนะครับ 
ส่วนตัวผมก็พอทราบนะครับว่าติดขัดตรงไหน แต่ว่าถ้าขึ้นป้ายแล้วชาวบ้านก็
คงจะเห็นว่าติดขัดตรงไหนนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งปากทางที่ตอนนี้พอฝนตก
แล้วเป็นหลุมเป็นบ่อครับ ถ้ายังไงก็ฝากให้ทางเทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาให้
ชาวบ้านได้ขับรถผ่านสัญจรไปได้นะครับฝากผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับอาจารย์พรเลิศยกมือก่อนคุณสันตินะครับ  เดี๋ยวให้อาจารย์พร
เลิศก่อนครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์  
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับผมขอ
เรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลฯไปที่ท่านนายกฯ เรื่องไฟที่เกาะกลางถนน
ศรีวิชัยนะครับตอนนี้ดับเกือบจะหมดแล้วแล้วนอกจากดับเกือบจะหมดแล้ว
สิ้นชีพไป เมื่อเดือนที่แล้วสองหนึ่งนะครับถูกชนหักไปตอนนี้ขั้นตอนอยู่ตรงไหน
นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญคุณมนัสวีครับ 

นำยมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องเดิมครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ผมกับนายกเรื่องเดิมจริงๆครับฝาท่อครับท่านนายกฯฝาท่อตลาดล่างยังไม่เสร็จ
เลยครับ ไปท าฝาหนึ่งหยุดไปสองเดือนท าฝาหนึ่งตอนนี้ปีหนึ่งท าได้ห้าฝาครับ
มันมีสิบกว่าฝานะครับ ตอนนี้ก็เริ่มพังกันเยอะแล้วครับ เรื่องที่สองครับเรื่องนี้ 
ก็ต้นไม้หลังวัดใหม่ครับนี้หกเดือนยังไม่ได้ตัดให้ผมเลยไฟก็เสีย ติดต่อพ่ีศักดิ์ไป
กิ่งไม้ก็ลงมาตรงที่สายไฟก็หลุดอีกขาดอีกก็ท าไม่ได้ก็ต้องรอตัดต้นไม้ก่อนนะ
ครับ เรื่องที่สามครับแอโรบิกริมน้ าสะพานนริศตอนเช้าเสียงดังมากเลยครับมี
ค าร้องไปแล้วครับแล้วผมก็ได้ลงไปพ้ืนที่พบปะกับบ้านว่ามีปัญหากี่บ้าน สรุป
แล้วมีปัญหาทั้งสองฝั่งฝากถนนนะครับ เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยแต่ที่
ส าคัญคือมีผู้สูงอายุนะครับเก้าสิบเจ็ดปีนะครับแกบอกว่าแกไม่ได้นอนเลยนะ
ครับ ผมฝากไว้ด้วยครับให้ย้ายมาที่เทศบาลก็ได้ครับย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับ 
เรื่องสุดท้ายครับอยากจะขอของขวัญปีใหม่ครับปรับปรุงพ้ืนที่ถนนตลาดศาล
เจ้าครับไม่ต้องปรับปรุงหมดครับ ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ปะก็ได้ครับปะให้
เป็นแนวสี่เหลี่ยมนะครับ ปะเป็นผืนนะครับอย่าปะแบบเป็นหลุมๆนะครับอย่าง
นั้นไม่เอานะครับปะเป็นผืนเรื่องก็มีเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณสันติ 
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นำยสันติ นุ้ยเมือง  
รองประธำนสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายสันติ นุ้ยเมือง รอง
ประธานสภาเทศบาลฯ สิ่ งที่ผมจะฝากคือเรื่องปรับภูมิทัศน์ที่บ่อโฉลก
สวนสาธารณะนะครับ ก็คือชื่อว่าสวนสาธารณะแต่ต้นไม้ไม่มีซักต้นนะครับท่าน
นายกฯ ฝากนิดหนึ่งนะครับเป็นเฟสต่อไปแล้วกันฝากต้นไม้ แล้วอีกเรื่องหนึ่ง
ท่านนายกฯสะพานศรีสุราษฎร์ตีเส้นให้มันชัดนิดหนึ่งได้ไหมครับไม่ใช่สะพาน
ศรีสุราษฎร์สะพานศาลหลักเมืองครับที่มาจากฝั่งในบางนะครับ   มันกั๊กๆกัน
อยู่ตอนที่ลงมาจากสะพานไม่รู้จะซ้ายดีหรือขวาดีเส้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็มีป้าย ป้ายตรงส่วนโค้งสะพานด้านบนเลี้ยวซ้ายผ่านได้ตลอดให้มัน
ชัดเจนนะท่านนะ ฝากด้วยครับขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณจรวยครับ 

นำยจรวย  คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ  กระผมนายจรวย  คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ของผมมีโครงการที่อยากให้ท่านนายกฯ
ช่วยดูให้ด้วยครับโครงการเสม็ดเรียง ซอย ๑๓ นะครับที่ว่าท าประชาคมเพ่ิง
ผ่านไปนะครับว่าครั้งต่อไปหน้าจะเอาเข้าได้แล้วเสม็ดเรียงซอยสิบสาม แล้วก็
เสรีไทยซอย ๗ แล้วโครงการอีกโครงการดอนนกยี่สิบเก้าแยกขวาหนึ่งขวาสอง
นะครับอยู่ในโครงการอยู่แล้วแต่ว่าให้นายกฯผ่านให้ด้วยรอบนี้มีอยู่โครงการ
เดียวท่อระบายน้ า ขอด้วยครับครั้งต่อไปที่จะประชุมสภานะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญเลยครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับ ผมขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทราบ
นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรอบนี้นะครับจ่ายเงินสะสมโครงการต่างๆที่ผมไม่เข้ามาก 
ได้ขอร้องท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯไม่เข้าเลยเรามีแค่คลองฉนากกับราษฎร์ฤดี
ศรีไชยาเท่านั้น ก็สืบเนื่องจากว่าเรามีโครงการเก่าๆค้างถ้าเราไปเร่งเอา
โครงการใหม่เดี๋ยวช่างของผมจะได้อ้างว่าท าโครงการใหม่อยู่  โครงการเก่าก็ไม่
ออกอีกเพราะฉะนั้นผมเลยให้ออกโครงการเก่าให้หมดแล้วขึ้นมาว่ากันใหม่อีกที
นะครับ  ผมแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทราบ  ขอบคุณมากครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะฝากก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญครับคุณสุวัธชัย 

นำยสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์
ชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต ๑ นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับที่
บ้านของเราเองก็คือเทศบาลนะครับตอนนี้ผมก็เคยขอเรื่องของเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งนะครับ  ไม่ทราบว่าตอนนี้ด าเนินการถึงไหนแล้วบ้าง ผมก็
พยายามติดต่อตามตลอดยังไงก็อยากให้เห็นตอนสมัยที่ท่านก่อนจะหมดวาระ
ไปนะครับ เพราะว่ามันก็ใกล้ๆแล้วให้เป็นของขวัญชิ้นโบว์แดงให้กับคนใน
เทศบาลพนักงาน ลูกจ้างนะครับ แล้วก็ประชาชนที่มาออกก าลังกายที่รัก
สุขภาพนะครับ ยังไงก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯถึงผู้บริหารนะครับอย่าดู
ว่าไม่ส าคัญนะครับทุกเม็ดทุกรายละเอียดนะครับ  ขอบคุณนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับคุณสุวัธชัยท่านนายกก็ได้รับปากแล้วว่าจะด าเนินการต่อให้นะ
ครับ มีท่านผู้อ่ืนจะฝากซักถามก็เชิญได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีเดี๋ยวผมจะมอบให้
ทางฝ่ายเลขานุการนัดกันไปงานศพเวลากี่โมงวันไหน แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลฯได้รับทราบนะครับแล้วก็ผมขอปิดการประชุมเลยนะครับวันนี้ 

ปิดประชุมเวลำ ๑๗.๓๐ น.   

       
        (ลงชื่อ)    สุริยะ แช่มศรีรัตน์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
  
 
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ   
    (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑                                                                                                    
วันที่  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 

(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ  กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี  กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ)  ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
    (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว  กรรมการ   
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว)  
                                                                                                     

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที ่๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ได้มีมติรับรอง
แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    สมัยสามัญ  สมัยที่แรก  ครั้งที๑่ ประจ าปี ๒๕๖๒                       
เมื่อวันที่๑๓  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                             
       ลงชื่อ   ประเสริฐ ทับทิมทอง  ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                            (นายประเสริฐ ทับทิมทอง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑                                                                                                    
วันที่  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
              ส ำเนำถูกต้อง 

 
  
       (นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 
    นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 


